


บรรณาธิการแถลง

	 หลงัจากการ	WORK	FROM	HOME		เราก็ได้กลบัมาใช้ชีวติทีท่�างาน

แบบเดิมเกือบเป็นปกติแล้ว	 ซึ่งมาพร้อมกับการผ่อนปรนคลายล็อกดาวน	์													

ระยะท่ี	 ๕	 ในวันท่ี	 ๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 พอดี	 แต่ยังคง	 พ.ร.ก.	 ฉุกเฉิน																									

จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม	 หลายท่านอาจจะหายใจโล่งขึ้นมาบ้างจาก

สถานการณ์โควิด-19	 ที่เครียดกันมาพอควรทั้งด้านสุขภาพ	 และเศรษฐกิจ																

ซึ่งจากการคลายล็อกเฟส	 ๕	 นี้	 ก็ยังมีเร่ืองที่ต้องระวังกลุ ่มกิจกรรมที่มี																					

ความเสี่ยงสูงอีกเช่นกัน	อาทิ	โรงเรียน	สถาบันการศึกษา	สถานบริการต่าง	ๆ	

ซึ่งหลายประเทศหลังจากคลายล็อกแล้ว	โควิด-19	ก็ได้กลับมาระบาดอีกครั้ง

ซึ่งรุนแรงกว่าเดิม	

	 เอกสารข่าวฉบับนี้	 ได้รวบรวมความเคลื่อนไหวของข่าวในวงงาน

รัฐสภา	ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง	เช่น	ข่าวความตกลงทางการค้า	

CPTPP	 ซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎร	 ได้เห็นชอบกับการตั้งคณะกรรมาธิการ												

เพื่อศึกษาผลกระทบ	 ข้อดี	 ข้อเสีย	 ในการเข้าร่วม	 ข่าวมติของรัฐสภาใน																			

พระราชก�าหนดกู้เงิน	๓	ฉบับ	๑.๙	ล้านล้านบาท	เพื่อแก้ไขเยียวยาผลกระทบ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	อีกทั้งข่าว	พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ

รายจ่าย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 จ�านวน	๘.๘	 หม่ืนล้านบาท	 เพื่อบรรเทาและพัฒนา

เศรษฐกิจในระดับพื้นที่	 และข่าวในวงงานรัฐสภาต่างประเทศ	 เป็นต้น																		

กองบรรณาธิการหวังว่าสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ที่เราก�าลังเผชิญอยู่นี้จะหมดไป								

โดยไวเพราะความตระหนักรู้ของคนในชาติที่ร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว																		

ในการต่อสู้กับไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(โควิด-19)	เราจะชนะไปด้วยกันครับ

                                                            บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

	 นายสรศักดิ์	 เพียรเวช

	 นางสาวโสมอุษา	 บูรณะเหตุ

บรรณาธิการ

	 นางจงเดือน	 สุทธิรัตน์

ผู้จัดการ

	 นางสิวาพร	 สุขเอียด

เหรัญญิก

	 นางสาวมณฑา	 น้อยแย้ม

กองบรรณาธิการ

นางสาวอารีย์วรรณ		 พูลทรัพย์

	 นายพิษณุ	 จารีย์พันธ์

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร	

	 นายก้องเกียรติ	 ผือโย

	 นางสาวนิธิมา	 ประเสริฐภักดี

	 นางสาวสหวรรณ	 เพ็ชรไทย

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	 นางสาวสุรดา	 เซ็นพานิช

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

	 นางสาวจริยาพร	 ดีกัลลา

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวณัฐนันท์	 วิชิตพงศ์เมธี

พิมพ์ที่

ส�านักการพิมพ์

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางสาววารุณี	 แก้วสอาด



เอกสารข่าวรัฐสภา
ปีที่  ๔๕  ฉบับที่  ๘๘๕  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓

สารบัญ Content

๓ 
ภาพกิจกรรม

๒๓ 
รอบรั้วสภา

๒๓ ข่าวในประเทศ
๒๙ ข่าวต่างประเทศ

๔๖
ภาพเก่าเล่าเรื่อง
...จากรถไฟฟ้าลาวา
ลินสู่สวนลอยฟ้า
เจ้าพระยา

๑๐ 
การประชุมสภา
๑๐  สรุปผลการประชุม 
  สภาผู้แทนราษฎร
๑๘  สรุปผลการประชุม 
  วุฒิสภา

๔๒ 
กฎหมายควรรู้
...พระราชบญัญตัิ
หลกัเกณฑ์การจดัท�าร่าง
กฎหมายและการประเมนิ
ผลสมัฤทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๕ 
แวดวงกรรมาธิการ

๕๐ 
เรื่องน่ารู้
...ความตกลงทางการค้า 
CPTPP
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ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎรร่วมบนัทกึเทป

ถวายพระพรชัยมงคล

	 วันที่	 ๒๒	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	ณ	 สถานีวิทยุโทรทัศน	์												

แห่งประเทศไทย	กรมประชาสมัพนัธ์	ถนนวภิาวดีรงัสติ	เขตดนิแดง 

กรุงเทพฯ	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธาน																	

สภาผู ้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย	 นายสมพงษ์	 อมรวิวัฒน์																							

ผู ้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ																						

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 นายศุภชัย	 โพธิ์สุ																

รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	คนทีส่อง	นายสรศกัดิ	์เพยีรเวช	

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

ชัยมงคล	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร	

มหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาส																			

วันเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๒๘	 กรกฎาคม	๒๕๖๓	 เพื่อแสดง									

ความจงรักภักดี	 และน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ																														

ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย	d

ลงนามถวายพระพรสมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

	 วันที่	๒๒	มิถุนายน	๒๕๖๓	ณ	โรงพยาบาลจุฬาภรณ์	

เขตหลักสี่	 กรุงเทพฯ	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	ถวายแจกันดอกไม้	พร้อมท้ังลงนาม

ถวายพระพร	 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ											

ว ลัยลักษณ ์ 	 อัครราชกุมารี 	 กรมพระศรีสวางควัฒน																																			

วรขตัตยิราชนารี	ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร	และมี                 

พระพลานามัยแข็งแรง	โดยมีนายพิสิฐ	ลี้อาธรรม	นายเกียรติ	

สิทธีอมร	 นายอิสระ	 เสรีวัฒนวุฒิ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

พร้อมด้วย	คณะท�างานประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	นายสรศกัดิ์	

เพียรเวช	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และคณะผู้บริหาร

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร่วมลงนาม	d

ภาพ
กิจกรรม
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วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 วันที่	๓๐	พฤษภาคม	๒๕๖๓	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้น	๖	

อาคารรัฐสภา	 นายชวน	หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	

พร้อมด้วย	 นายสมพงษ์	 อมรวิวัฒน์	 ผู้น�าฝ่ายค้านในสภา																							

ผูแ้ทนราษฎร	นายศุภชัย	โพธ์ิส	ุรองประธานสภาผู้แทนราษฎร																		

คนที่สอง	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	และคณะท�างานประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในนาม	 “สภาผู้แทนราษฎร”                

รวมทั้ง	 นายสรศักดิ์	 เพียรเวช	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	และข้าราชการส�านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	 วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในนาม	 “ส�านักงานเลขาธิการ											

สภาผู ้แทนราษฎร”	 เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ																	

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 ต่อมา	 ณ	 บริเวณห้องโถง	 ชั้น	 ๖	 อาคารรัฐสภา																							

นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธาน																

ในพิธีบ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน	 เนื่องในวันท่ีระลึก																			

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โดยมีศาสตราจารย์

วันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ ๘๘ ปี

	 วันที่	๒๘	มิถุนายน	๒๕๖๓	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้น	๖	

อาคารรฐัสภา	นายชวน	หลกีภยั	ประธานรฐัสภา	เป็นประธาน

ในพิธีสงฆ์	เนื่องในวันสถาปนารัฐสภา	ครบรอบ	๘๘	ปี	โดยมี	

พลเอก	 สิงห์ศึก	 สิงห์ไพร	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง																		

นายศุภชัย	 สมเจริญ	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 สมาชิก								

สภาผูแ้ทนราษฎร	สมาชกิวุฒิสภา	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

เลขาธิการวุฒิสภา	 และผู้บริหารของทั้งสองส�านักงานฯ																			

ร่วมในพิธี	d

พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานวุฒิสภา	 นายสมพงษ์	

อมรวิวัฒน์	ผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	พลเอก	สิงห์ศึก	

สิงห์ไพร	รองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	นายศุภชัย	สมเจริญ																														

รองประธานวุฒิสภา	คนท่ีสอง	พร้อมด้วย	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา	 คณะท�างานประธานสภาผู ้แทนราษฎร	

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เลขาธิการวุฒิสภา	 เลขาธิการ

สถาบันพระปกเกล้า	 ผู้บริหารและข้าราชการของส�านักงาน

เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	และส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา	

ตลอดจนผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้า	ร่วมในพิธี	d
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รับมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือ

โรงพยาบาล

	 วันที่	 ๒๕	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ																	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ในฐานะอุปนายก							

และประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจสมาคมวัฒนธรรม

และเศรษฐกิจไทย-จีน	 พร้อมด้วย	 นายสรศักดิ์	 เพียรเวช	

เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	รบัมอบเสือ้ป้องกันเชือ้โรคส�าหรบั

ใช้ทางการแพทย์	 จ�านวน	 ๕,๐๐๐	 ชุด	 หน้ากากอนามัย															

ทางการแพทย์	จ�านวน	๒๐๐,๐๐๐	ชิ้น	หน้ากากอนามัย	N95	

จ�านวน	 ๕๐,๐๐๐	 ชิ้น	 และเครื่องช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ																

ช่วยหายใจจ�านวน	 ๑๐	 เครื่อง	 จากนายกฤตธี	 มโนลีหกุล	

กรรมการผูจ้ดัการ	บริษทั	เทนเซน็ต์	เทคโนโลย	ี(ประเทศไทย)	

จ�ากัด	ตัวแทน	บริษัท	เทนเซ็นต์	เทคโนโลยี	(เซินเจิ้น)	จ�ากัด	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 เพื่อไว้ใช้บรรเทาความเดือดร้อน														

ให ้ กับประชาชนคนไทยในช ่วงวิกฤติจากสถานการณ	์																										

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19	d

รับมอบเจลแอลกอฮอล์ ๒,๐๐๐ ขวด น�าไปใช้ป้องกัน

โรคโควิด-19

	 วนัที	่๒๕	พฤษภาคม	๒๕๖๓	นายชวน	หลกีภยั	ประธาน

สภาผูแ้ทนราษฎร	รับมอบเจลแอลกอฮอล์	จ�านวน	๒,๐๐๐	ขวด 

จากนายไชยา	พรหมา	ประธานกรรมาธิการการศึกษาการจัด

ท�าและติดตามการบริหารงบประมาณ	 สภาผู้แทนราษฎร																			

เพื่อน�าไปให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 (ส.ส.)	 ข้าราชการ

รัฐสภา	 และเจ้าหน้าท่ี	 เพื่อใช้ส�าหรับป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-๑๙	ในช่วงประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญ	

ระหว่างวนัที	่๒๗-๓๑	พฤษภาคม	๒๕๖๓	เพือ่ให้ทกุคนสามารถ

ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความปลอดภยั	นอกจากนี	้คณะกรรมาธกิาร	

ได้ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์บางส่วนไปยังองค์กรปกครอง																			

ส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	ด้วย	d
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พิธีเปิดกิจกรรม “วันดื่มนมโลก”

	 วันที่	๑	มิถุนายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุม	๖๐๑	ชั้น	๖	

อาคารรัฐสภา	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผูแ้ทนราษฎร	เป็นประธานในพิธีเปิดกจิกรรม	“วนัด่ืมนมโลก” 

และมอบผลิตภัณฑ์นมกล่องส�าเร็จรูปยูเอชที	 ให้แก่เด็กและ

เยาวชนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม	โดยมนีายอิสระ	เสรวัีฒนวุฒ	ิสมาชิก

รบัมอบหน้ากากอนามยัจากประธานมลูนธิสัิมพนัธภาพ

ไทย-จีน และผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท ซีทีที                         

โลจิสติคส์ จ�ากัด

	 วันที่	 ๔	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	ณ	 ห้องประชุมประธาน																				

สภาผู้แทนราษฎร	 ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู ้แทนราษฎร	 รับมอบ

หน้ากากอนามัย	 จ�านวน	 ๑๐๐,๐๐๐	 ชิ้น	 จากนายชาลี	 ลิ้ม	

ประธานมูลนิธิสัมพันธภาพไทย-จีน	 และนางกรรจณา																								

อามาตมุลตรี	ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท	ซีทีที	โลจิสติคส์	

จ�ากดั	โดยนายชวน	หลกีภยั	ได้กล่าวขอบคณุมลูนธิสิมัพนัธภาพ

ไทย-จีน	และบริษัท	ซีทีทีโลจิสติคส์	จ�ากัด	ที่ได้มอบหน้ากาก

อนามัยให้ในครั้งนี้	 ซึ่งจะน�าไปมอบให้อาสาสมัครสาธารณสุข	

(อสม.)	ประชาชน	และสือ่มวลชนประจ�ารฐัสภา	เพือ่ใช้ป้องกนั

โรคโควิด-19	ต่อไป	d

สภาผู้แทนราษฎร	 นายแพทย์สุกิจ	 อัถโถปกรณ์	 ที่ปรึกษา

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 นางสาวศิริภา	 อินทวิเชียร	 ผู้ช่วย

เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	 นายสรศักดิ์	 เพียรเวช	

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร	และผูบ้รหิารส�านักงานเลขาธกิาร

สภาผู้แทนราษฎร	ร่วมกิจกรรม	d
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ประธานรฐัสภาลงพ้ืนท่ีตดิตามการจดัตัง้ศนูย์หม่อนไหม

เฉลิมพระเกียรติฯ

	 วันที่	๖	มิถุนายน	๒๕๖๓	ณ	หน่วยส่งเสริมหม่อนไหม

ตรัง	 อ�าเภอนาโยง	 จังหวัดตรัง	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธาน

รฐัสภา	และประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	พร้อมด้วย	นายสมบรูณ์																			

อุทัยเวียนกุล	 เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ลงพื้นท่ี

ตดิตามการจดัตัง้ศนูย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรตฯิ	จงัหวดัตรงั	

โดยมนีายวสนัต์	นุย้ภริมย์	อธบิดกีรมหม่อนไหม	และเกษตรกร

กลุ่มทอผ้าไหมนาหมื่นศรีให้การต้อนรับ	d

ประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์เพื่อจัดท�าวีดิทัศน์ เรื่อง 

“สังคมสูงวัย”

	 วันท่ี	 ๘	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 ณ	 ห้องท�างานประธาน																					

สภาผู้แทนราษฎร	 ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ให้สัมภาษณ	์

ในประเดน็	“ข้อเสนอแนะต่อการพฒันาระบบการดแูลผูส้งูอายุ

ของประเทศไทย”	 เพื่อจัดท�าวีดิทัศน์	 เรื่อง	 “สังคมสูงวัย”																					

ในโครงการพฒันาระบบการดแูลผูส้งูอายใุนชมุชนแบบไร้รอยต่อ

ภายใต้งบประมาณแผนงานบูรณาการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	

ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๓		d

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร        

มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

	 วันที่	 ๙	 มิถุนายน	๒๕๖๓	ณ	พระบรมราชานุสาวรีย	์															

เชิงสะพานพระราม	 ๘	 เขตบางพลัด	 กรุงเทพฯ	 นายชวน																				

หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู ้แทนราษฎร																						

วางพวงมาลาในนาม	 “สภาผู้แทนราษฎร”ถวายราชสักการะ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร																		

มหาอานันทมหิดล	 พระอัฐมรามาธิบดินทร	 พุทธศักราช									

๒๕๖๓	d
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ให้การรับรองอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย

	 วนัที	่๑๑	มถินุายน	๒๕๖๓	ณ	บ้านรมิน�า้	จงัหวดันนทบรุ	ี

นายสุชาติ	ตันเจริญ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	

ให ้การรับรอง	 นายหยาง	 ซิน	 อุปทูตรักษาการแทน

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย													

ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ	์																				

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	ที่ส่งผลกระทบ

ในด้านต่าง	ๆ 	ในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจของ

ทุกประเทศทั่วโลก	 และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสเพื่อให้ประชาชนสามารถด�ารงชีวิตได้อย่าง

ให้การรับรองและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัอนิโดนเีซียประจ�าประเทศไทย

	 วนัท่ี	๑๕	มถินุายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องรบัรอง	ชัน้	๓	อาคาร

รัฐสภา	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภา	และประธานสภา												

ผู้แทนราษฎร	 ให้การรับรอง	 นายอะฮ์มัด	 รุซดี	 (H.E.	 Mr.	

Ahmad	Rusdi)	เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัอนิโดนเีซยีประจ�า

ประเทศไทย	 ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออ�าลา	 เน่ืองจาก																		

พ้นจากหน้าที่

	 ต่อมา	ณ	ห้องอาหารระวีกัลยา	 ไดนิ่ง	ซอยเทเวศร์	๒	

บางขุนพรหม	กรงุเทพฯ	นายชวน	หลกีภยั	ประธานรฐัสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน	

เพือ่เป็นเกยีรตแิก่	นายอะฮ์มดั	รซุด	ี(H.E.	Mr.Ahmad	Rusdi)	

เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจ�าประเทศไทย	เนื่องในโอกาส

พ้นจากหน้าที่	d

ปลอดภัย	 รวมทั้งการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์

คลี่คลายลง	d
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   ให้การรับรองผู ้ประสานงานสหประชาชาติประจ�า

ประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม่

	 วนัท่ี	๑๖	มถินุายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องรบัรอง	ชัน้	๓	อาคาร

รัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธาน																						

สภาผู ้แทนราษฎร	 ให้การรับรอง	 นางกีต้า	 ซับบระวาล																								

(Mrs.Gita	Sabharwal)	ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจ�า

ประเทศไทย	 ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม่ในประเทศไทย	

ให้การต้อนรบัหวัหน้ากลุ่มงานเภสชักรรม และผูอ้�านวย

การสถาบันวิจัยโภชนาการ พร้อมคณะ

	 วนัที	่๑๖	มถินุายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องคณะท�างานประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	

ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	ให้การต้อนรบั	

เภสชักรหญงิ	ดร.	สภุาภรณ์	ปิตพิร	หวัหน้ากลุม่งานเภสชักรรม	

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	 จังหวัดปราจีนบุรี	 และ																

รองศาสตราจารย์	 ดร.	 รัชนี	 คงคาฉุยฉาย	 ผู ้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยโภชนาการ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 พร้อมคณะ																					

ในโอกาสเข้าพบ	 เพื่อน�าเสนอข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับคุณค่า													

ผักพื้นบ้านและพืชอาหารที่มีสรรพคุณทางยา	d

พร้อมด้วย	นายแพทย์แดเนียล	เอ	เคอร์เทสซ์	(Dr.	Daniel	A.	

Kertesz)	 ผู ้แทนองค์การอนามัยโลกประจ�าประเทศไทย																

พร้อมท้ังหารือเกี่ยวกับบทบาทที่องค์การสหประชาชาต	ิ																		

จะสามารถสนับสนุนประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมาย														

การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	ทั่วโลก	d
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สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒

ติดราชการส�าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม

ดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เรื่อง                 

การพิจารณาเสนอให้ผืนป่าฮาลา – บาลาเป็นมรดกโลก ถาม 

นายกรฐัมนตร ีเน่ืองจากรฐัมนตรท่ีีได้รบัมอบหมายตดิราชการ

ส�าคัญจึงได้มีหนังสือขอเล่ือนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไป

ตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

 อน่ึง ในระหว่างเวลา ๑๐.๕๒ – ๑๒.๔๘ นาฬิกา                     

ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ท�าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้

ถาม และได้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถาม       

แยกเฉพาะ 

 ๑. กระทู้ถาม ของ นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ 

เ รื่ อ ง  ป ัญหาความล ่ าช ้ า ในการก� าหนดขอบเขต ท่ี

สาธารณประโยชน์ป่าทุ่งโคกเงย ต�าบลพลายวาส อ�าเภอ

กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) เป็นผู้ตอบ

 ๒. กระทู้ถาม ของ นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภา             

ผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัสกลนคร พรรคเพือ่ไทย เรือ่ง การก่อสร้าง

ถนนลาดยาง บ้านนาดนิจี ่– บ้านดงต้องระยะทาง ๔ กโิลเมตร 

ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

 ๑. กระทูถ้าม ของ นายรงัสมินัต์ โรม สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โดย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) เป็นผู้ตอบ

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายสมคิด เชื้อคง สมาชิกสภา              

ผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัอบุลราชธาน ีพรรคเพือ่ไทย โดย รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)                

เป็นผู้ตอบ

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ โดย 

รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ (นายสาธติ ปิตเุตชะ) 

เป็นผู้ตอบ

 กระทู้ถามทั่วไป 

 ๑. กระทู้ถาม ของ นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภา                

ผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง การสร้าง

พิพิธภัณฑ์บ ้านดอนธงชัย ต�าบลสว่างแดนดิน อ�าเภอ

สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม (นายอิทธิพล คุณปลื้ม) เป็นผู้ตอบ

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ 

เรื่อง การจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ถาม รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากรัฐมนตรี             

การประชุม
สภา
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ต�าบลค�าสะอาด อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดย 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนพุงษ์ เผ่าจนิดา) 

เป็นผู้ตอบ

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ 

เรื่อง การพัฒนาบึงกระจับ อ�าเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี ถาม 

นายกรัฐมนตรี ซ่ึง รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทย                      

(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ๔. กระทู้ถาม ของ พลต�ารวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ 

เรื่อง การป้องกันการสร้างความขัดแย้งอันเกิดจากการ

บิดเบือนข้อเท็จจริงทางศาสนา ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง 

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) 

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ๕. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ 

เรื่อง การจัดท�าระบบชลประทานและสร้างอ่างเก็บน�้าให้กับ

ประชาชนในพืน้ทีต่�าบลเขาขลงุ อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบรุี

ถาม รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่ รฐัมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร                      

โพธสุธน) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 ๖. กระทู้ถาม ของ นายอนุชา น้อยวงศ์ สมาชิกสภา                

ผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ เรื่อง                 

การขาดดุลทางการค้ากรณียกเว้นการเรียกเก็บภาษีน�าเข้า             

โค กระบือ โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เป็นผู้ตอบ

 เรื่องเพื่อทราบ

 ๑. การพิจารณารายงานของวุฒิสภา จ�านวน ๒ เรื่อง

  ๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ�า

ปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้พิจารณา

รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อ

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๐

  ๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณา          

รับทราบรายงานประจ�าป ีกองทุนประชารัฐสวัสดิการ                          

เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประจ�าปีงบประมาณ                  

พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๒. ประธานสภาผู ้ แทนราษฎรอนุญาตให ้คณะ

กรรมาธิการวิสามัญขยายเวลาการพิจารณาศึกษา ตามข้อ

บังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๖ 

วรรคสอง จ�านวน ๑๑ คณะ คือ

  ๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา

ที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ขอขยายระยะเวลา            

การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

  ๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ขอขยายระยะเวลา

การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก ๔๕ วันนับตั้งแต่

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓

  ๓) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและ

แก้ไขปัญหาการละเมิดสทิธมินุษยชน และการลอบประทุษร้าย

ประชาชน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศกึษาเรือ่งดงักล่าว

ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓

  ๔) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

แนวทางในการบริหารจัดการการช�าระหน้ีกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่อง             

ดงักล่าวออกไปอกี ๙๐ วนั นบัตัง้แต่วนัที ่๑๙ เมษายน ๒๕๖๓

  ๕) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา 

หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง                

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขอขยายระยะเวลา                  

การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๗๐ วัน นับตั้งแต่

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

  ๖) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผล         

กระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการท�าธุรกรรม

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา

ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับต้ังแต่วันที่ ๖ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓
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  ๗) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก                   

(PM ๒.๕) อย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา

ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓

  ๘) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการ            

ขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้                  

ขอขยายระยะเวลาการพจิารณาศกึษาเรือ่งดงักล่าวออกไปอกี 

๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

  ๙) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระท�า ช�าเราและ

การล่วงละเมิดทางเพศ ขอขยายระยะเวลาการพจิารณาศึกษา

เรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๓

  ๑๐) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหา

แนวทางการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการใช้กัญชา กัญชง และ

กระท่อมอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา

ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓

  ๑๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

แนวทางการบรหิารจดัการลุม่น�า้ทัง้ระบบ ขอขยายระยะเวลา

การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 ๓. ประกาศสภาผู ้แทนราษฎร เรื่อง การโฆษณา                    

ค�าชี้แจงของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมพงศ์ ชาญนุวงศ์

 ที่ประชุมรับทราบ 

 เรื่องเพื่อพิจารณา

 ๑. ญัตติด ่วน เรื่อง ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง                       

คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาผลกระทบหากรฐับาล

จะอนุมัติลงนามในข้อตกลง CPTPP หรือความตกลงที่

ครอบคลุมและก้าวหน้าส�าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืน

แปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement 

of Trans-Pacific Partnership) ซึ่ง นายศุภชัย ใจสมุทร 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย 

เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓) โดยที่ประชุม                   

เห็นชอบให้น�าญัตติในท�านองเดียวกันอีก ๘ ฉบับ ขึ้นมา

พิจารณารวมกันไป คือ

  ๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง              

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ผลกระทบจากการ

เข้าร่วมข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส�าหรับหุ้นส่วนทาง

เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่ง นายระวี มาศฉมาดล 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคพลงัธรรมใหม่ 

เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๔)

  ๒) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง           

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่อง ความตกลง              

ท่ีครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้น

แปซิฟิก (CPTPP) ซึ่ง นายวีระกร ค�าประกอบ สมาชิกสภา               

ผูแ้ทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลงัประชารฐั กบัคณะ 

เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๙)

  ๓) ญตัตด่ิวน เรือ่ง ขอให้สภาผูแ้ทนราษฎรต้ังคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาประโยชน์และผลกระทบ

จากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมข้อตกลงที่ครอบคลุมและ

ก้าวหน้าส�าหรับหุ ้นส ่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 

(CPTPP) ซึ่ง นายวรภพ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

  ๔) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง             

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณีการเข้าร่วม            

ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส�าหรับหุ ้นส่วนทาง

เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟ ิก (Comprehensive and 

Progressive Agreement for Trans - Pacific Partnership 

- CPTPP) ซึ่ง นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เป็นผู้เสนอ               

(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

  ๕) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง                  

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อ                    

การเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส�าหรับ                 

หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ของไทย ซึ่ง 
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นางสาวจิราพร สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด

ร ้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย เป็นผู ้ เสนอ (ซึ่งยังมิได ้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

  ๖) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง            

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่องความตกลงท่ี

ครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้น

แปซิฟิก (CPTPP) ซึ่ง นายนริศ ข�านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร จงัหวดัพทัลงุ พรรคประชาธปัิตย์ กบัคณะ เป็นผูเ้สนอ 

(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

  ๗) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง               

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาประโยชน์และ                 

ผลกระทบจากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วม CPTPP ซ่ึง                 

นายวาโย อศัวรุง่เรอืง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบัญชรีายชือ่                

พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

  ๘) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง            

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบในเรื่อง

ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส�าหรับหุ ้นส่วนทาง

เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟ ิก (Comprehensive and 

Progressive Agreement of Trans - Pacific Partnership 

: CPTPP) ซึ่ง นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร จงัหวดัศรสีะเกษ พรรคเพือ่ไทย เป็นผูเ้สนอ (ซึง่ยงัมไิด้

บรรจุระเบียบวาระ)

 ผลการพิจารณา

 ทีป่ระชมุได้มมีตติัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัจ�านวน ๔๙ 

คน เพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลา ๓๐ วัน

 ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและ

มาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่ง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิก                  

สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒) โดยที่ประชุม                 

เห็นชอบให้น�าญัตติในท�านองเดียวกันอีก ๗ ฉบับข้ึนมา

พิจารณารวมกันไป คือ

  ๑) ญตัตด่ิวน เรือ่ง ขอให้สภาผูแ้ทนราษฎรต้ังคณะ

กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน

ตามพระราชก�าหนด ๓ ฉบับ เม็ดเงิน ๑.๙ ล้านล้านบาท ซึ่ง 

นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน

พรรคเพือ่ไทย กบัคณะ เป็นผูเ้สนอ (ในระเบยีบวาระเรือ่งด่วนที ่๕)

  ๒) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง          

คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจาก

การกูเ้งินตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิ

เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ

ผลกระทบ จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

ซึ่ง นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดตรัง พรรคประชาธิป ัตย ์  กับคณะเป ็นผู ้ เสนอ                            

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๖)

  ๓) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง               

คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจาก

การกูเ้งินตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิ

เพือ่แก้ไขปัญหา เยยีวยาและฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม ทีไ่ด้รบั

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ซึ่ง นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดอ ่างทอง พรรคภูมิใจไทย กับคณะเป็นผู ้ เสนอ                               

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๗)

  ๔) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง              

คณะกรรมาธกิารวสิามญัตดิตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ

และมาตรการแก้ไขปัญหา Covid-19 ซึ่งนางสาวนภาพร                  

เพ็ชร์จินดา สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ                

พรรคเสรีรวมไทยเป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๘)

  ๕) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง            

คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจาก

เงินกู้ ๓ ฉบับ ซ่ึง นางสาวพัชรินทร์ ซ�าศิริพงษ์ สมาชิก                       

สภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็น

ผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

  ๖) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง                 

คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจาก
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การกูเ้งินตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งิน

เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ซึ่ง นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จงัหวดัสพุรรณบุร ีพรรคชาตไิทยพฒันาเป็นผูเ้สนอ (ซึง่ยงัมไิด้

บรรจุระเบียบวาระ)

  ๗) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง                

คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจาก           

การกูเ้งินตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งิน

เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ซึง่ นายคมเดช ไชยศิวามงคล สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดั

กาฬสินธุ ์  พรรคเพื่อไทย เป็นผู ้ เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

 ผลการพิจารณา

 รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรคนท่ีหน่ึง ได้สัง่เลือ่นการ

พิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรคร้ัง

ต่อไป

ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
 เรื่องเพื่อพิจารณา

 ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและ

มาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่ง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิก                   

สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒)

 ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน

ตามพระราชก�าหนด ๓ ฉบับ เม็ดเงิน ๑.๙ ล้านล้านบาท ซึ่ง 

นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน

พรรคเพือ่ไทย กบัคณะ เป็นผูเ้สนอ (ในระเบยีบวาระเรือ่งด่วนที ่๕)

 ๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจาก             

การกูเ้งินตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งิน

เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ

ผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

ซึ่ง นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะเป็นผู ้เสนอ (ใน

ระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๖)

 ๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจาก               

การกูเ้งินตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิ

เพือ่แก้ไขปัญหา เยยีวยาและฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม ทีไ่ด้รบั

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ซึ่ง นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย กับคณะเป็นผู้เสนอ (ใน

ระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๗)

 ๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและ

มาตรการแก้ไขปัญหา Covid-19 ซึ่ง นางสาวนภาพร เพ็ชร์

จินดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรี

รวมไทย เป็นผู้เสนอ(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๘)

 ๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากเงินกู ้

๓ ฉบับ ซึ่ง นางสาวพัชรินทร์ ซ�าศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ                   

(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

 ๗. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจาก           

การกูเ้งินตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิ

เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
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ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ซึ่ง นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จงัหวดัสพุรรณบุร ีพรรคชาตไิทยพฒันาเป็นผูเ้สนอ (ซึง่ยงัมไิด้

บรรจุระเบียบวาระ)

 ๘. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจาก            

การกูเ้งินตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งิน

เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ซึง่ นายคมเดช ไชยศิวามงคล สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดั

กาฬสินธุ ์  พรรคเพื่อไทย เป็นผู ้ เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

 ผลการพิจารณา

 ทีป่ระชมุได้มมีตใิห้ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามัญ จ�านวน 

๔๙ คน เพื่อพิจารณาทั้ง ๘ ญัตติ ให้แล้วเสร็จภายในก�าหนด

เวลา ๑๒๐ วัน

ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
 เรื่องเพื่อทราบ

 ที่ประชุมรับทราบเรื่อง คณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ 

การลอบประทุษร้ายประชาชน ขอขยายเวลาการพิจารณา

ศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไป อีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันท่ี ๑๗ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 ท่ีประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยาย

เวลาพิจารณาศึกษา เรื่องดังกล่าว 

 เรื่องเพื่อพิจาณา

 ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณา

เสร็จแล้ว คือ ร่างพระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่าย 

พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว                     

(ในระเบียบวาระที่ ๔) 

 ผลการพิจารณา 

 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ                  

กรรมาธิการฯ เพื่อแจ้งไปยัง คณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป  

 

 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 เหน็ชอบด้วยกบัร่างพระราชบญัญัต ิจ�านวน ๑ ฉบบั คอื 

 - ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 

ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
 เรื่องเพื่อพิจาณา

 ๑. ต้ังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน

และการออกเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน แทนต�าแหน่งที่ว่างลง ๑ 

ต�าแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๑)

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายอภิชาติ ศิริสุนทร เป็น

กรรมาธิการแทนนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

 ๒. ตัง้กรรมาธิการสามญัในคณะกรรมาธิการการพลงังาน 

แทนต�าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต�าแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๓)

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ เป็น

กรรมาธิการแทนนางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ

 ๓. ตั้ งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ                            

การปกครอง  แทนต� าแหน ่ ง ท่ี ว ่ า งลง  ๑ ต� าแหน ่ ง                                              

(ในระเบียบวาระที่ ๗.๔)

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ เป็น

กรรมาธิการแทนนายสุรชัย ศรีสารคาม

 ๔. ตั้ งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ                           

การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน แทนต�าแหน่ง               

ที่ว่างลง ๓ ต�าแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๕)
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 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์   

นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ และนายสิงหภณ ดีนาง เป็น

กรรมาธกิารแทน นายปิยบตุร แสงกนกกลุ นางสาวพรรณกิาร์ 

วานิช และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

 ๕. ตั้ งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ                         

ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและ

การปฏิรูปประเทศ แทนต�าแหน่งที่ว ่างลง ๑ ต�าแหน่ง                     

(ในระเบียบวาระที่ ๗.๖)

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์                   

เป็นกรรมาธิการแทน พลโท พงศกร รอดชมภู

 ๖. ตัง้กรรมาธกิารสามญัในคณะกรรมาธกิารการทหาร 

แทนต�าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต�าแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๗)

 ทีป่ระชมุได้มมีตเิลอืก นายชยัวัฒน์ เป้าเป่ียมทรพัย์ เป็น

กรรมาธิการแทนนายนิรามาน สุไลมาน

 ๗. ตั้ งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ                          

การคุ ้มครองผู ้บริโภคแทนต�าแหน่งที่ว่างลง ๒ ต�าแหน่ง                      

(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

 ที่ประชุมได ้มีมติ เลือก นายเกษม อุประ และ                              

นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย เป็นกรรมาธิการแทน นายเจนวิทย์               

ไกรสินธุ์ และนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์

 ๘. ตั้ งกรรมาธิ การสามัญในคณะกรรมาธิ การ                                

การกระจายอ�านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหาร

ราชการรูปแบบพิเศษ แทนต�าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต�าแหน่ง                  

(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

 ท่ีประชุมได้มีมติเลือก นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง                  

เป็นกรรมาธิการแทนนายช�านาญ จันทร์เรือง

 ๙. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการ

สภาผูแ้ทนราษฎรแทนต�าแหน่งทีว่่างลง ๑ ต�าแหน่ง (ซึง่ยงัมไิด้

บรรจุระเบียบวาระ)

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์                  

เป็นกรรมาธิการแทนนายไกลก้อง ไวทยการ

 ๑๐. ตั้ งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ                       

การศึกษา แทนต�าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต�าแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายอับดุลอายี สาแม็ง เป็น

กรรมาธิการแทนนางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ

 ๑๑. ตั้ งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ                     

การท่องเที่ยว แทนต�าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต�าแหน่ง (ซึ่งยังมิได้

บรรจุระเบียบวาระ)

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร 

เป็นกรรมาธิการแทนนางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์

 ๑๒. ตั้ งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ                     

การต่างประเทศ แทนต�าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต�าแหน่ง (ซึ่งยังมิได้

บรรจุระเบียบวาระ)

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เป็น

กรรมาธิการแทนนางสาวพรรณิการ์ วานิช

 ๑๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา

ที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ขอขยายระยะเวลา             

การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วันนับตั้งแต่

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ในระเบียบวาระที่ ๗.๘)

 ท่ีประชุมได ้ มีมติอนุญาตให ้คณะกรรมาธิการฯ                                 

ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน

 เรื่องเพื่อทราบ

 ๑. การพิจารณารายงานของวุฒิสภา

  ๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่หน่ึง) วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณา                       

รับทราบรายงาน จ�านวน ๒ เรื่อง คือ

    (๑) รายงานของผูส้อบบัญชีและรายงานการเงิน

ส�านกังานศาลยติุธรรม ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒

    (๒) รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒ ของกองทนุพฒันา

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  ๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณา                      

รับทราบรายงาน จ�านวน ๒ เรื่อง คือ

    (๑) รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

    (๒) รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน

กองทนุเพือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน ส�าหรบัปีสิน้สดุ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

 ที่ประชุมรับทราบ
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 ๒. รายงานของผูส้อบบญัชแีละรายงานการเงินกองทุน

ประกนัสงัคมส�านกังานประกนัสงัคม ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑

 ที่ประชุมรับทราบ

 ๓. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อ

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๐ โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษา              

ที่ประชุมเพื่อขอน�ารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

กองทนุเพือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน ส�าหรบัปีสิน้สดุ

วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป                          

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

 ที่ประชุมรับทราบ 

 ๔. รายงานการรับจ ่ายเงินงบประมาณประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 ที่ประชุมรับทราบ

 รับรองรายงานการประชุม

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

จ�านวน ๘ ครั้ง ดังนี้

 ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)

 - ครั้งที่ ๒๓ วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

 - ครั้งที่ ๒๔ วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

 ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยวิสามัญ)

 - ครั้งที่ ๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ถึงวันเสาร์ที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

 ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)

 - ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 - ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 - ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 - ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 - ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 ท่ีประชุมได้รับรองรายงานการประชุมท้ัง ๘ ครั้ง                           

ดังกล่าว 

 เรื่องเพื่อพิจารณา

 ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่คณะ

กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานผลการพิจารณา

ศึกษา เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก PM ๒.๕ ซึ่งคณะกรรมาธิการการป้องกันและ

บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยพิจารณา

เสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๑)

 ผลการพิจารณา

 ทีป่ระชมุได้มมีตเิหน็ชอบกบัข้อสงัเกตของคณะกรรมาธกิารฯ 

เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่ อง  การปฏิรูป

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นสอบสวน ซึ่งคณะ

กรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

พิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๔) ขึ้นมาพิจารณา

ก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

 ผลการพิจารณา

 ทีป่ระชมุได้มมีตเิหน็ชอบกบัข้อสงัเกตของคณะกรรมาธกิารฯ 

เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป
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สรุปผลการประชุมวุฒิสภา

ทีป่ระชุมเพือ่ขอให้รวมการพจิารณาพระราชก�าหนดท้ัง ๓ ฉบับ

ไปในคราวเดียวกัน โดยลงมติแยกทีละฉบับ ซึ่งที่ประชุมไม่มี

ความเห็นเป็นอย่างอื่น ในการนี้ ประธานวุฒิสภาได้แจ้งต่อ               

ที่ประชุมว่าคณะรัฐมนตรีได้เสนอพระราชก�าหนดทั้ง ๓ ฉบับ

ดังกล่าวต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ตาม

มาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และใน

คราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวัน

อาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก�าหนดท้ัง ๓ ฉบับ                   

ดังกล่าวแล้ว หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                     

(นายอตุตม  สาวนายน) ชีแ้จงเหตผุลความจ�าเป็นของการตรา

พระราชก�าหนดทั้ง ๓ ฉบับ ดังกล่าวทีละฉบับแล้ว ประธาน

วฒุสิภาได้ขอเลือ่นการพจิารณาพระราชก�าหนดทัง้ ๓ ฉบบัไป

พจิารณาต่อในการประชมุวฒุสิภา ครัง้ที ่๔ (สมยัสามญัประจ�า

ปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓                      

ซึ่งที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น

ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
 เรื่องเพื่อพิจารณา

 เรื่องด่วน

 ๑. พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

เพือ่แก้ไขปัญหา เยยีวยา และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (เรื่องด่วนที่ ๑)

 ๒. พระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรี

เป็นผู้เสนอ (เรื่องด่วนที่ ๒)

 ๓. พระราชก�าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบ           

การเงนิและความมัน่คงทางเศรษฐกจิของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (เรื่องด่วนที่ ๓)

 เนื่องจากเรื่องด่วนที่ ๑ ถึงเรื่องด่วนที่ ๓ เป็นพระราช

ก�าหนดที่มีเน้ือหาเกี่ยวเนื่องกันประธานวุฒิสภาจึงปรึกษาต่อ

ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
 เรื่องเพื่อพิจารณา

 ๑. พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื ้นฟูเศรษฐกิจและสังคม                         

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (เรื่องด่วน              

ที่ ๑)

 ๒. พระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรี

เป็นผู้เสนอ (เรื่องด่วนที่ ๒)

 ๓. พระราชก�าหนดการรกัษาเสถียรภาพของระบบการเงนิ

และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓                   

ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (เรื่องด่วนที่ ๓) 

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติพระราชก�าหนดทั้ง ๓ ฉบับ

  ๔. พระราชก�าหนดว ่าด ้วยการประชุมผ ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่คณะรฐัมนตรเีป็นผูเ้สนอ (เรือ่ง

ด่วนที่ ๔)
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 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติพระราชก�าหนด

 ๕. ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึก

การประชุม จ�านวน ๙ ครั้ง และรายงานลับของคณะ

กรรมาธิการสามัญเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความ

ประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการ

เสนอช่ือให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ระเบียบวาระที่ ๕.๑)

 ผลการพิจารณา

 ทีป่ระชมุมมีตมิใิห้เปิดเผยบนัทกึการประชมุ จ�านวน ๙ 

ครัง้ และรายงานลบัของคณะกรรมาธกิารสามญัเพือ่ท�าหน้าที่

ตรวจสอบประวตั ิความประพฤต ิและพฤตกิรรมทางจรยิธรรม

ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   

 ๖. ญตัต ิเรือ่ง ขอเสนอญตัตแิก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัการ

ประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  

เป็นผู้เสนอ (ระเบียบวาระที่ ๕.๒)

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมเห็นควรรับร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้พิจารณา

ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ

 ๑. กระทูถ้าม เรือ่ง การก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่

ที่อ�าเภอบางเลน – นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งนางฉวีรัตน์  

เกษตรสุนทร เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม (ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑) โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช ่วยว่าการ

กระทรวงคมนาคม (นายถาวร  เสนเนียม) เป็นผู้ตอบกระทู้

ถามดังกล่าว

 ๒. กระทูถ้าม เรือ่ง แผนงานพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก ซึ่งพลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช เป็นผู้ตั้งถาม ถาม

นายกรัฐมนตรี ถามนายกรัฐมนตรี (ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒) 

โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

ดังกล่าว

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ระดับเอเชียซึ่งนายสมชาย ชาญ

ณรงค์กุล เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี (ระเบียบวาระท่ี 

๓.๑.๒) โดยนายกรฐัมนตรไีด้มอบหมายให้รฐัมนตรช่ีวยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสธน)                   

เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

 กระทู้ถามด้วยวาจา

 ๑. กระทูถ้าม เรือ่ง การขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษา 

ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ซ่ึงนาย

เฉลิมชัย เฟืองคอน เป็นผู ้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

(ระเบียบวาระท่ี ๓.๒.๑) โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธิการ (นายณฎัฐพล ทีปสวุรรณ) 

เป็นผู ้ตอบกระทู ้ถามดังกล่าว เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรรณ) ติดภารกิจ

ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามด้วยวาจาได้และขอเลือ่นการตอบ

โดยไม่ก�าหนดเวลา จึงท�าให้กระทู้ถามดังกล่าวเป็นอันตกไป 

หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้

เสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ 

วรรคสอง

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เกิดจาก

การเผาอ้อย ซึง่ว่าทีร้่อยตร ีวงศ์สยาม เพง็พานชิภกัด ีเป็นผูต้ัง้

ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ระเบียบ                  

วาระที ่๓.๒.๓) เนือ่งจากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

(นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ) ติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้

ถามด้วยวาจาได้และขอเลื่อนการตอบโดยไม่ก�าหนดเวลา             

จงึท�าให้กระทู้ถามดงักล่าวเป็นอนัตกไปหากสมาชิกยังประสงค์

ทีจ่ะตัง้เป็นกระทูถ้ามด้วยวาจา กใ็ห้เสนอใหม่เพือ่พจิารณาใน

คราวถัดไปตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง
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 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าและเป้าหมายของ

การปฏิรูปต�ารวจตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งนายค�านูณ สิทธิสมาน 

เป็นผูต้ัง้ถาม ถามนายกรฐัมนตร ี(ระเบยีบวาระที ่๓.๒.๒) โดย

นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก

รฐัมนตร ี(นายเทวัญ  ลปิตพลัลภ) เป็นผูต้อบกระทูถ้ามดงักล่าว

 จากนัน้ นายวันชยั  สอนศิร ิสมาชกิวุฒิสภา ซึง่ได้แสดง

ความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจา เรื่อง การตรวจสอบ

ประวตัอิาชญากรรมของบคุคลทีจ่ะบวชเป็นพระ ถามรฐัมนตรี

ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี แต่เนื่องจากกระทู้ถามด้วยวาจา

ดังกล่าวไม่ได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม ตาม

ข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ จึงขอหารือต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากใน       

การประชุมวุฒิสภาคร้ังนี้รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี 

(นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ได้มาตอบกระทู ้ถามด้วยวาจา                    

ล�าดับที่ ๓.๒.๒ และพร้อมที่จะตอบกระทู้ถามด้วยวาจาของ

นายวันชัย  สอนศิริ ไปในคราวเดียวกัน ประธานวุฒิสภา                  

จงึได้ปรกึษาต่อทีป่ระชมุเพือ่ขอให้ทีป่ระชุมพจิารณากระทูถ้าม

ด้วยวาจาของนายวันชัย สอนศิริ ซึ่งเป็นกระทู้ถามที่มิได้มีอยู่

ในระเบียบวาระการประชมุ ตามข้อบังคับ ข้อ ๒๓ ซึง่ทีป่ระชมุ

มีมติเห็นชอบ ในการนี้ ประธานวุฒิสภาจึงด�าเนินการให้                        

ที่ประชุมพิจารณากระทู้ถามด้วยวาจาเรื่อง การตรวจสอบ

ประวตัอิาชญากรรมของบคุคลทีจ่ะบวชเป็นพระ ซึง่นายวนัชยั  

สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถามถามรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี 

โดยรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี  (นายเทวัญ                          

ลิปตพัลลภ) เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

 เรื่องเพื่อพิจารณา

 เรือ่งด่วนตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญัพจิารณาศึกษาร่าง

พระราชบญัญตัโิอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....(ตามข้อบงัคับ 

ข้อ ๑๓๘) 

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการ                         

วิสามัญฯ จ�านวน ๒๑ คน โดยรายงานความเห็นต่อประธาน

วุฒิสภาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง                      

พระราชบัญญัติดังกล่าวตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓๙

 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

 ๑. รายงานการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ                    

และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ                       

สิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖: การบริหารจัดการ                    

การประมงทะเลซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

พิจารณาเสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔.๑) (เป็นเร่ืองที่เล่ือน          

มาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ�าปี                 

ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับรายงานการพิจารณาศึกษา

ของคณะกรรมาธกิารฯ พร้อมท้ังเหน็ด้วยกบัข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมาธิการฯ เพื่อส ่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจาณา                   

ด�าเนินการต่อไป

 ๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบต่อ

ระบบเศรษฐกิจไทยจากโรคติดต ่อ เ ช้ือโคโรนาไวรัส 

(COVID-19) และข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาค

เกษตรภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติตามสถานการณ์ ซ่ึงคณะ

กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว 

(ระเบียบวาระที่ ๔.๒) 

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับรายงานการพิจารณาศึกษา

ของคณะกรรมาธกิารฯ พร้อมท้ังเหน็ด้วยกบัข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมาธิการฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนิน

การต่อไป

 เรื่องที่เสนอใหม่ 

 ๑. รายงานของผู ้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

ส�านักงานศาลยุติธรรม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๒ (ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓) (ระเบียบวาระที่ ๖.๑) 

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีฯ ดังกล่าว

 ๒. รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒ ของกองทุนพัฒนาส่ือ

ปลอดภยัและสร้างสรรค์ (ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบญัญตัิ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

(ระเบียบวาระที่ ๖.๒)

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ�าปีฯ ดังกล่าว



การประชุมสภา 21

ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 เรื่องเพื่อพิจารณา

 เรือ่งด่วน ร่างระเบียบว่าด้วยการยืน่เรือ่งร้องเรยีน การ

รับเร่ืองร้องเรียน การน�าเรื่องเข้าสู ่การพิจารณา และวิธี

พิจารณาของคณะกรรมการจรยิธรรมวฒุสิภา พ.ศ. .... ซึง่คณะ

กรรมการจริยธรรมวุฒิสภาเป็นผู้เสนอ

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วย

การยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียน การน�าเรื่องเข้าสู่

การพิจารณา และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม

วุฒิสภา พ.ศ. ....

 เรื่องที่ค้างพิจารณา 

 ๑. รายงานการรับจ ่ายเงินงบประมาณประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราช

บัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑) (ระเบียบ         

วาระที่ ๕.๑) 

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานฯ ดังกล่าว

 ๒. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อ

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๑ (ตามมาตรา ๑๐/๒) แห่งพระราชบัญญัติ

รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖) (ระเบียบวาระ ๕.๒) 

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานฯ ดังกล่าว

ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 เรื่องเพื่อทราบ

 ทีป่ระชมุรบัทราบเรือ่งทีป่ระธานจะแจ้งต่อทีป่ระชมุซึง่

ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

 ๑. รับทราบ เรื่อง แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้

ถามเป็นหนงัสอืเข้าระเบียบวาระการประชมุวุฒสิภาได้ภายใน

ก�าหนดเวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จ�านวน ๒ กระทู้

  - ที่ประชุมรับทราบ

 ๒. รับทราบ เรื่อง ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

  ด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยให้สมาชิกภาพ

ของนายระวี รุ่งเรือง สมาชิกวุฒิสภาส้ินสุดตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๑๑ (๔) ประกอบมาตรา ๑๐๘ ข (๑) โดยมีผลตั้งแต่

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

  - ที่ประชุมรับทราบ

 เรื่องรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา จ�านวน ๙ ครั้ง 

ดังนี้

 ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 

๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 

๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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 - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา          

ทั้ง ๙ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข

 เรื่องเพื่อพิจารณา

 ๑. ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึก

การประชุมลับ จ�านวน ๔ ครั้งของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ตามมาตรา 

๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 

(ระเบียบวาระที่ ๖.๑)

 ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการ

ประชมุลบัของคณะกรรมาธกิารวสิามญัการพทิกัษ์และเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ จ�านวน ๔ ครั้ง ดังนี้

 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 ๒. ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติของดใช้ข้อบังคับการ

ประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๗ วรรคสอง (๓) เพื่อให้

คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป

ประเทศ และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

พิจารณารายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนการ

ปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ เกินกรอบ

เวลาที่ก�าหนด ซึ่งพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นผู ้เสนอ 

(ระเบียบวาระที่ ๖.๒) 

 ผลการพิจารณา

 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบด้วยกบัญตัตดิงักล่าว และลงมติ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

สมาชิกในที่ประชุมวุฒิสภาให้งดใช้ข ้อบังคับ ข้อ ๑๗๕                   

วรรคสอง (๓) เป ็นการช่ัวคราวเฉพาะกรณี เ พ่ือให ้                                  

คณะกรรมาธิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูป

ประเทศ และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

พิจารณารายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผน              

การปฏริปูประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรฐัธรรมนญู เกนิกรอบ

เวลาที่ก�าหนด

 ๓. ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเปิดอภิปรายเพื่อรับฟัง

ข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปประเทศและ                   

การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จากสมาชิกวุฒิสภา                   

ซึ่งพลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร เป็นผู้เสนอ (ระเบียบวาระ                           

ที่ ๖.๓)

 ผลการพิจารณา 

 ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบด้วยกบัญตัตดิงักล่าว ซึง่ประธาน

ของที่ประชุมได้ส่ังให้เลื่อนการอภิปรายเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะต่อการปฏิรปูประเทศและการด�าเนนิการตาม

ยุทธศาสตร ์ชาติ  จากสมาชิกวุฒิสภาออกไปพิจารณา                             

ในการประชุมวฒุสิภา ครัง้ท่ี ๘ (สมัยสามัญประจ�าปีครัง้ทีห่นึง่) 

วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

]]]]]
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ที่เข้าและออกภายในอาคารรัฐสภาว่าเข้ามาในช่วงเวลาใด                 

และเป็นการจ�ากัดจ�านวนผู้เข้าอาคาร รวมทั้งติดตามเส้นทาง             

การใช้สถานทีต่่าง ๆ  ภายในอาคาร ซึง่เป็นการสแกนควิอาร์โค้ด 

โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน

ท่ีจะเข้ามาภายในอาคารรัฐสภาร่วมลงช่ือเข้า - ออก ซ่ึง                   

แอปพลิเคชันดังกล่าว ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

จัดท�าขึ้น โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแต่อย่างใด m

แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน รัฐสภา    
“จริงใจ” ปลอดภัยไร้โควิด     

 วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ 

อาคารรัฐสภา นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธาน

สภาผู้แทนราษฎร และนางสาวศิริภา อินทวิเชียร ผู ้ช่วย

เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว

แอปพลิเคชัน รัฐสภา “จริงใจ” ปลอดภัยไร้โควิด เพื่อรองรับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙               

ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด เข้า – ออก ภายในอาคารรัฐสภา                   

เพือ่การเกบ็รวบรวมข้อมลูในการเฝ้าระวัง ป้องกนั และควบคมุ

โรคโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่อธิบดี              

กรมควบคมุโรคตดิต่อได้เข้าตรวจสอบสถานท่ีและให้ค�าแนะน�า 

๓ เรื่อง ได้แก่ ๑. การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ๒. การสวม

หน ้ากากอนามัย ๓.  การรักษาระยะห ่างทางสั งคม                                    

ส่วนแอปพลิเคชันจัดท�าขึ้นเพื่อเป็นการตรวจสอบบุคคล             

เสนอญัตติตั้ง กมธ. วิสามัญศึกษา        
ผลกระทบความตกลง CPTPP
 วันที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายแพทย์ระว ีมาศฉมาดล 

หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ยื่นหนังสือเสนอญัตติด่วนให้               

สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาให้ความเห็นชอบตัง้คณะกรรมาธกิาร 

(กมธ.) วสิามัญพจิารณาศกึษาผลกระทบ หากรฐับาลจะลงนาม

ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส�าหรับหุ ้นส่วนทาง

เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP (Comprehensive 

and Progressive Trans-pacific Partnership) โดยมเีหตผุล

ส�าคญั ๓ ประการ ได้แก่ ๑. ประเทศญีปุ่น่เร่งรดัให้ประเทศไทย

เข ้าร ่วม CPTPP ๒. ได ้ มีการถอนเรื่องดังกล ่าวจาก                                   

คณะรัฐมนตร ี(ครม.) เนือ่งจากมปีระชาชนจ�านวนมากคดัค้าน 

และ ๓. รัฐบาลสามารถด�าเนินการเจรจาก่อนได้แล้วจึงน�า           

เรื่องดังกล่าวเข้าสู ่ ท่ีประชุมสภาผู ้แทนราษฎรพิจารณา                     

โดยไม่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้มีการพิจารณาเรื่องส�าคัญดังกล่าว

อย่างรอบด้าน m

รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ
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ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี ฉบับที่ ๒ พระราชก�าหนดการให้               

ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู ้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ               

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๕ แสนล้านบาท มติที่ประชุมเห็นด้วย         

๒๗๕ เสียง ไม่เห็นด้วย ๑ เสียง งดออกเสียง ๒๐๕ เสียง                       

ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี และฉบับท่ี ๓ พระราชก�าหนด                       

การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๔ แสนล้านบาท 

มติที่ประชุมเห็นด้วย ๒๗๔ เสียง ไม่เห็นด้วย ๑๙๕ เสียง                    

งดออกเสียง ๑๒ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง m

กลุ ่มพลังสามัคคีผู ้บริโภคสองแผ่นดิน  
เสนอตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
 วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายเกตุชาติ เกษา                     

ท่ีปรึกษาประธานรฐัสภา (กติตมิศกัดิ)์ พร้อมด้วย นายแทนคณุ 

จิตต์อิสระ เลขานุการคณะท�างานทางการเมืองของประธาน

สภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นหนังสือจากนางสาวสุวันนี                         

ไวศรีแสง ตัวแทนกลุ ่มพลังสามัคคีผู ้บริโภคสองแผ่นดิน                      

ขอเสนอให้ภาคส่วนที่เก่ียวข้องจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค

ช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่และปากท้องของประชาชน 

รวมทั้งพิจารณามาตรการให้การผ่อนปรนการอนุมัติเงินกู้              

ของรัฐบาล ช่วยผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรายย่อยที่ก�าลัง

ประสบความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 และขอให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจาก

การอายัดทรัพย์สินของประชาชนด้วย m

มติที่ประชุมสภาเห็นด้วย พ.ร.ก. กู ้เงิน                     
๓ ฉบับ วงเงิน ๑.๙ ล้านล้านบาท
 วนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎร 

ลงมติเห็นควรอนุมัติพระราชก�าหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน ๓ ฉบับ 

วงเงินรวม ๑.๙ ล้านล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาและเยียวยา                    

ผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ผลการลงคะแนน 

ได้แก่ ฉบับที่ ๑ พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลัง        

กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๑ ล้านล้านบาท มติที่ประชุม                   

เห็นด้วย ๒๗๔ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๒๐๗ เสียง 
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การเงนิแก่ผูป้ระกอบวิสาหกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. Soft 

Loan) เห็นว่าวิธีการด�าเนินการยังไม่ถูกต้องมีระบบตรวจสอบ        

ทีไ่ม่ดพีอ และยงัขาดกลไกทีจ่ะจดัสรรเงนิไปถงึธรุกจิเอสเอม็อี 

ฝ่ายค้านจงึมมีตงิดออกเสยีง ส่วน พ.ร.ก. การรกัษาเสถียรภาพ

ของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ                

พ.ศ. ๒๕๖๓ พรรคร่วมฝ่ายค้านเหน็ว่าผูป้ระกอบการรายใหญ่

ยังไม่เกิดผลกระทบมากนักยังพอมีเวลาให้ผู้ประกอบการได้

ปรับตัวก่อนได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐและไม่เห็นด้วย

กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ลงมาซื้อตราสารหนี้             

ของภาคเอกชนเนื่องจากผิดหลักการของธนาคารกลาง และ

อาจขาดทุนแล้วเกิดความเสียหายตามมาในอนาคต ทั้งนี้                      

ภาคเอกชนเจ้าของตราสารหนี้ยังไม่ใช่ผู้เดือดร้อนจริงและ

สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ดงันัน้ รฐับาลควรแก้ไขปัญหา

ประธานวปิฝ่ายค้านชีแ้จงเหตงุดออกเสยีง 
พ.ร.ก. ๓ ฉบับ 

 วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสุทิน คลังแสง 

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน                  

(วิปฝ่ายค้าน) แถลงข่าวภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ลงมติเห็นชอบพระราชก�าหนด (พ.ร.ก.) ๓ ฉบับ ที่เกี่ยวข้อง

กับการฟื ้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของ             

โรคโควิด-๑๙ ว่าเหตุผลที่พรรคร่วมฝ่ายค้านลงมติไม่เห็นด้วย

และงดออกเสยีงเนือ่งจากได้มกีารประชมุกันในพรรคร่วมฝ่ายค้าน

แล้วโดยค�านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและไม่เกิดผลเสีย           

ต่อประเทศชาติ โดย พ.ร.ก. ให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

เพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื ้นฟูเศรษฐกิจและสังคม               

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๑ ล้านล้านบาท ในหลักการ

เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ปรับปรุง

ระบบสาธารณสุขและฟื ้นฟูประเทศ แต่ฝ่ายค้านเห็นว่า              

ยงัมรีะบบตรวจสอบทีไ่ม่ดีพอและมาตรการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิอาจ

ไม่ได้ผลเท่าที่ควรแค่พอช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นได้                 

จึงมีมติงดออกเสียง ส่วน พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือทาง            

ด้วยการน�าเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลแทนการซื้อหุ้นกู้เอกชน 

ฝ่ายค้านจึงมีมติไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.ก. ฉบับน้ี ส่วนเสียงของ

ฝ่ายค้านทีไ่ม่เหมอืนกันในแต่ละฉบบั เนือ่งจากพรรคเสรรีวมไทย

มีจุดยืนไม่เห็นด้วยกับสถานภาพของนายกรัฐมนตรีจากกรณี

ถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนจึงงดออกเสียง m
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   สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่าง         
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
พ.ศ. ....
 วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเห็นด้วย ๒๖๔ ไม่เห็นด้วย ๔ เสียง                        

งดออกเสียง ๑๘๕ เสียง ไม่ลงคะแนน ๑ เสียง พร้อมตั้ง

กรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณา ๔๙ คน ก�าหนดแปรญัตติ

ภายใน ๓ วัน โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็นในการโอนงบประมาณ เนื่องจาก               

ตามกฎหมายไม่สามารถแปรญัตติจากโครงการอ่ืนเพ่ือน�า                             

งบประมาณมาใช้ท�าโครงการใหม่ได้ การโอนงบประมาณออก

จากกระทรวงไม่สามารถโอนข้ามกระทรวงได้ ต้องท�าเป็น             

พระราชบัญญัติเท่านั้น ขณะเดียวกันงบประมาณกลางปี 

๒๕๖๓ มีอยู่จ�ากัด เพราะได้ใช้แก้ไขปัญหาฉุกเฉินไปแล้ว อาทิ 

อุทกภัยและภัยแล้ง การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ 

โครงการใดทีอ่นมุตัไิปแล้วกด็�าเนนิการไป ซึง่ทกุโครงการด�าเนนิการ

ตามกฎหมาย และตรวจสอบได้ แต่หากไม่มีเม็ดเงินมาเพิ่มใน

งบกลางก็จะเหลือประมาณ ๑๐๐ กว่าล้านบาท ดังนั้น                     

เมือ่เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                

แม้จะน�างบกลางมาใช้แล้วกต็าม แต่ไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา 

จึงจ�าเป็นต้องโอนงบประมาณที่ไม่ได้ใช้ น�ามาส�าหรับแก้ไข

ปัญหา ซึ่งรวมถึงน�ามาแก้ไขปัญหาหลังพ้นวิกฤตด้วย m

ผู้น�าฝ่ายค้านรับหนังสือจากเกษตรกร
ปลูกล�าไยเรียกร้องประกันรายได้
 วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 

ผูน้�าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

(ส.ส.) พรรคเพื่อไทย รับยื่นหนังสือจากนายมานพ จินะพา 

ประธานสมาพนัธ์ผูป้ลกูล�าไย เรือ่ง เรียกร้องการประกันรายได้

เกษตรกรผูป้ลกูล�าไย โดยขอให้รฐับาลชดเชยการประกันรายได้

ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกล�าไย ๓๓ จังหวัด ท่ัวประเทศ เพ่ือให้

เกษตรกรผู้ปลูกล�าไยมีรายได้เพียงพอกับการด�ารงชีวิต เช่น

เดียวกับเกษตรกรผู้ปลูกยาง ปาล์ม ข้าวโพด มันส�าปะหลัง               

และอ้อย เพือ่ให้เป็นไปตามค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

ท่ีได ้แถลงต่อรัฐสภา เม่ือวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒                      

ตามนโยบายเร่งด่วน คือการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร                        

โดยก�าหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จาก

ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตร ทั้งนี้                 

ขอให้รฐับาลประกันรายได้แก่เกษตรกรผูป้ลกูล�าไยท่ีกิโลกรมัละ 

๔๐ บาท และรัฐต้องจ่ายเงินชดเชยการประกันรายได้ให้กับ

เกษตรกรผู ้ปลูกล�าไยชนิดเกรด AA กิโลกรัมละ ๘ บาท                       

ซึง่ปัจจุบันราคาขายล�าไยในท้องตลาดท่ัวไปของล�าไยชนดิเกรด AA 

อยูท่ี่กิโลกรมัละ ๓๒ บาท ในฤดกูาลผลติ ปี ๒๕๖๓ หากรัฐบาล

ประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ ๔๐ บาท จะใช้งบประมาณ                   

เพื่อจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรจ�านวน ๓,๓๔๐ ล้านบาท

เท่านั้น m
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สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ติดตามงบโควิด-๑๙
 วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

พิจารณาญัตติด่วนการพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.)

วิสามัญพิจารณาติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงิน

ตามพระราชก�าหนด (พ.ร.ก.) ให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื ้นฟูเศรษฐกิจและสังคม                       

ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙          

วงเงิน ๑ ล้านล้านบาท ภายหลังจากที่สมาชิกอภิปรายครบ           

โดยใช้เวลาในการอภิปรายนานกว่า ๘ ชั่วโมง ตามญัตติด่วนที่

สมาชกิฝ่ายรฐับาล และฝ่ายค้าน ร่วมกันเสนอ จ�านวน ๘ ญตัติ                  

โดยไม่ลงมติ ตามข้อบงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ข้อที ่๘๘ 

เน่ืองจากเสียงส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนอย่างท่วมท้น              

ก่อนท่ีท่ีประชุมจะตัง้ กมธ. วิสามัญฯ ๔๙ คน โดยมีกรอบระยะ

เวลาในการพิจารณา ๑๒๐ วัน m

สภาฯ มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณฯ 
๘.๘ หมื่นล้านบาท
 วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายอุตตม สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)              

โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ผ่าน

ความเห็นชอบ พร้อมย�้าว่างบประมาณจากร่างกฎหมายน้ีจะ

ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ และพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ สร้างงาน                  

สร้างรายได้ที่จะสนับสนุนเสถียรภาพเศรษฐกิจในภาพรวม                    

พร้อมน�าความเห็นของสมาชิกประกอบการพิจารณาใช้จ่าย           

งบประมาณให้คุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดตาม

วัตถุประสงค์ และรัฐบาลจะก�ากับดูแล เพื่อให้การใช้จ่าย                 

งบประมาณมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อการพัฒนา         

ประเทศชาติและดูแลประชาชนต่อไป m
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   สภาผูแ้ทนราษฎรรับทราบรายงานผลการ
ศึกษาของ กมธ. ป้องกันภัยธรรมชาติฯ
 วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

พิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกัน

และแก ้ ไขป ัญหาฝุ ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ซึ่ ง                                  

คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจาก                 

ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย พิจารณาเสร็จแล้ว โดยมี                  

นายวุฒิชัย  กิตติธ เนศวร ประธานกรรมาธิการและ                                

นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ประธานอนุกรรมาธิการ

พิจารณา คณะกรรมาธกิารพจิารณาศกึษาแนวทางการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาฝุน่ละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ น�าเสนอรายงาน

การศึกษาต่อที่ประชุมว่า กรรมาธิการได้เชิญหน่วยงาน                         

ที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลและศึกษากฎหมาย ระเบียบ รวมถึง

ลงพ้ืนท่ีก่อนสรุปเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อสภา                  

๖ ประเด็นส�าคัญ คือ ควรมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ                 

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุน่ละอองขนาดเลก็ PM ๒.๕ 

การก�าหนดให้การวดัปรมิาณฝุ่น PM ๒.๕ มมีาตรฐานเดยีวกนั

เพือ่ความเป็นเอกภาพของข้อมลู มกีารแจ้งเตอืนภยัใน ๒ ระยะ 

ทั้งในรูปแบบพยากรณ์การรายงานค่า PM ๒.๕ ประจ�าวัน                

และการแจ้งเตือนในภาวะวิกฤต ควรมีการพัฒนาและวิจัย

หน้ากากอนามยัเพ่ือป้องกนัฝุน่ PM ๒.๕ การจัดพ้ืนท่ีปลอดฝุน่ 

(safety zone) ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

โรงเรียนและที่ท�าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                     

อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ แห่ง และควรก�าหนดให้มีกฎหมาย

ท่ีเกีย่วข้องกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาฝุน่ละอองขนาดเลก็ 

PM ๒.๕ โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กร                      

ท�าหน้าที่บูรณาการการบังคับใช้กฎหมายและด�าเนินภารกิจ                         

ในการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ รวมทั้งสนับสนุนให้มี

การศกึษาเพือ่จัดท�าร่างพระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) อากาศสะอาด 

เป็นการเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาว m

รบัยืน่หนงัสอืเสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เตมิประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ 

อาคารรฐัสภา นางสาวผ่องศร ีธาราภมิู คณะท�างานทางการเมอืง

ของประธานสภาผู ้ แทนราษฎร รับยื่ นหนั งสื อจาก                                  

นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

พรรคก้าวไกล และคณะ เพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากบทบัญญัติในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หลายมาตรา ขัดต่อบทบัญญัติ                    

ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ 

วรรคสาม ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล 

ด ้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บทบัญญัติซึ่งปรากฏในบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมาย                 

แพ่งและพาณิชย์ ซึ่งขัดต่อการด�ารงอยู ่ของกลุ ่มบุคคล                            

ผู้มีความหลากหลายทางเพศ จึงขอเสนอให้แก้ไขประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อท�าให้เกิดการสมรส ที่ไม่จ�ากัด

เพศเพียงชายหญิง และการสมรสที่ให้สิทธิทุกอย่างเท่ากับ           

ชายหญิง รวมถึงการสมรสของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

โดยไม่กระทบสิทธิเดิมของชายหญิง m



รัฐสภาฮังการียุติการให้สิทธิทางกฎหมาย       
แก่คนข้ามเพศ
	 รัฐสภาฮังการีลงคะแนนเสียงที่จะยุติการให้สิทธ	ิ																		

ทางกฎหมายแก่คนข้ามเพศ	 น�าโดยพรรค	 Fidesz	 ซึ่งเป็น																				

พรรคอนรุกัษ์นยิมฝ่ายขวาของนายกรฐัมนตรวิีคเตอร์	ออร์บาน	

(Viktor	Orban)	โดยรฐัสภาลงมตด้ิวยคะแนนเสยีง	๑๓๔	ต่อ	๕๖ 

และงดออกเสียง	 ๔	 เสียง	 ร ่างกฎหมายใหม่บัญญัติให้																			

การนิยามเพศสภาพทางกฎหมายของฮังการีให้ใช้โครโมโซม

ที่มาแต่ก�าเนิด	 ทั้งน้ีถือเป็นการยุติบทบัญญัติกฎหมาย																							

ซึ่งก่อนหน้าน้ีให้สิทธิแก่คนข้ามเพศสามารถเลือกใช้ชื่อและ

ระบเุพศเพือ่แสดงในหนงัสอืราชการได้	ร่างกฎหมายตคีวามได้ว่า                 

การเปลี่ยนแปลงสภาพของเพศทางชีวภาพอย่างสมบูรณ์เป็น

เรือ่งท่ีเป็นไปไม่ได้	จ�าเป็นจะต้องระบุในกฎหมายว่าไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงในการลงทะเบียนเกิด	การสมรส	และการมรณะ	

โดยร่างกฎหมายนี้เสนอโดยรองนายกรัฐมนตรี	 ในวันที่	 ๓๑	

มีนาคม	๒๕๖๓	ซึ่งถือเป็นวันสนับสนุนสิทธิคนข้ามเพศสากล	

ท้ังน้ี	 มีการวิพากษ์วิจารณ์ให้คณะกรรมการสิทธิข้ันพื้นฐาน											

ของฮังการีให้ปฏิบัติการโดยด่วน	 พร้อมทั้งเรียกร้องให	้																	

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาทบทวนและล้มเลิกบทบัญญัต	ิ																					

ดังกล่าวในกฎหมายนี้โดยด่วน	 อัตลักษณ์ทางเพศของทุกคน

ควรจะได้รับสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายและทุกคนต้องได้รับ

อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือในทางกฎหมายและสามารถระบุเพศได้

ในเอกสารราชการทั้งหมด	v

การประชุมสองสภาของจีน
	 วันที่	 ๒๒	–	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๖๓	 ได้มีการประชุม									

สองสภาของจนี	เป็นการประชมุสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ	

(NPC)	 และการประชุมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาต	ิ												

ของจีน	 (CPPCC)	 ตามรัฐธรรมนูญของจีน	 การประชุม																

สองสภาของปีน้ีเป็นการประชมุชดุที	่๑๓	ครัง้ที	่๓	ซึง่มปีระเดน็

ส�าคัญในการประชุม	 ดังนี้	 ประเด็นแรก	คือ	 การแสดงจุดยืน

ของจีนในการรับมือโรคระบาด	 ย�้าสุขภาพและชีวิตของ

ประชาชนเป็นสิ่งเหนือสุด	 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดได้แสดง

ความอาลัยกับผู ้เสียชีวิตเพื่อร�าลึกถึงความเสียสละชีวิต																						

ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดโรคโควิด-19	 หลังจากน้ัน	

ประธานาธิบดีในสถานะเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลาง

พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กล่าวไว้ว่า	 “ประชาชนส�าคัญที่สุด												

ชีวิตส�าคัญที่สุด	ต้องใช้ทุกวิถีทาง	 เพื่อปกป้องความปลอดภัย

รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
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ชวีติและสุขภาพร่างกายของประชาชน”	ซึง่ได้แสดงจดุยนืของ

ประเทศจีนอย่างชัดเจนในทางด้านการรับมือกับโรคระบาด

ครั้งใหญ่	 ประเด็นที่สอง	 การประชุมสภาผู ้แทนประชาชน																			

แห่งชาติลงมติรับ	 “การประมวลกฎหมายแพ่ง”	 ฉบับแรก																									

ของประเทศจนี	 เป็นกฎหมายแพ่งยคุใหม่ฉบับล่าสุดของโลก																														

โดยประกอบด้วย	๖	ส่วน	ได้แก่	ทรัพย์สิน	สัญญา	สิทธิสถานะ

บุคคล	 การสมรสและครอบครัว	 มรดก	 และความรับผิด																	

ทางละเมิด	 “การประมวลกฎหมายแพ่ง”	 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์

แสดงให้เห็นประจักษ์ชัดเจนในบทบญัญัตว่ิาด้วยสทิธใินสถานะ

บุคลล	 และการบริหารจัดการภาครัฐของจีนธรรมาภิบาล																	

มากข้ึน	 ประเด็นที่สาม	 ได้ลงมติรับกฎหมายความม่ันคง																			

แห่งชาติส�าหรับเขตปกครองพิเศษฮ่องกง	(HKSAR)	อย่างเป็น

ทางการ	แสดงให้เหน็ถึงก�าลงัใจในการแก้ไขปัญหาและปกป้อง

อธิปไตยฮ่องกง	 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ความยอมรับและ

สนับสนุนจากประชาชนจีนทั้งปวง	v

ญีปุ่่นยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉิน
	 วันที่	 ๒๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 นายชินโซ	 อาเบะ																						

นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ ่นแถลงข่าวว่า	 รัฐบาลได้พิจารณา																					

ข้อก�าหนดแล้วเห็นสมควรยกเลิกภาวะฉุกเฉิน	 เมื่อเทียบกับ

ประเทศอืน่ๆในยโุรป	สหรฐัอเมรกิา	รสัเซยีและบราซลิจะพบว่า 

ญีปุ่น่รอดจากวกิฤตเลวร้ายมาได้จากการแพร่ระบาดไปทัว่โลก

สภาประชาชนแห่งชาติจีนรับรองกฎหมาย
ความมั่นคง
	 วันที่	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๖๓	สภาประชาชนแห่งชาติ	

(เอ็นพีซี)	 ในกรุงปักก่ิง	 มีมติในการประชุมด้วยเสียงข้างมาก	

๒,๘๗๘	 เสียง	 คัดค้าน	 ๑	 เสียง	 และงดออกเสียง	 ๖	 เสียง															

เหน็ชอบหลักการพืน้ฐานเพือ่บญัญติักฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง

และปฏิรูปกรอบกฎหมาย	 และการบังคับใช้กลไกเพ่ือพิทักษ์													

ความมั่นคงแห่งชาติ	 ภายในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง	 ทั้งนี้																

ร่างกฎหมายซึง่มกีารเสนอเข้าสูท่ีป่ระชมุเอ็นพซี	ีมสีาระส�าคญั

รวมถึง	 การห้ามมิให้บุคคลหรือกลุ ่มบุคคลใดจัดกิจกรรม																						

ที่ถือเป็นการท้าทายอย่างร้ายแรงต่อหลักการหนึ่งประเทศ																		

สองระบบ	การท�าลายหลกันติธิรรมแห่งรฐั	การเป็นภยัคกุคาม

ต่อความมั่นคงของชาติ	 ผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและ																	

การพัฒนาผลประโยชน์นั้น	ขณะเดียวกันร่างกฎหมายยังระบุ

ของไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 ในขณะนี้	 โดยพบผู ้ป่วยติดเชื้อ	

๑๖,๕๘๑	รายและเสยีชวีติ	๘๓๐	คน	ทัง้นี	้ตวัเลขผูป่้วยตดิเช้ือ

เพิ่มขึ้นท�าให้	 นายกรัฐมนตรีชินโซ	 อาเบะ	 ต้องประกาศ

ภาวะฉุกเฉินในพื้นท่ีของกรุงโตเกียวและอีก	 ๖	 จังหวัดของ

ญี่ปุ่น	 ต่อมาได้ขยายพ้ืนที่ไปทั่วประเทศ	 ส่งผลให้ต้องปิดให้

บริการชั่วคราวธุรกิจห้างร้านและโรงเรียน

	 นายกรัฐมนตรีชินโซ	อาเบะได้กล่าวชื่นชมความส�าเร็จ

ของการควบคุมการติดเชื้อจนตัวเลขลดลงว่า	 ญี่ปุ่นได้แสดง												

ให้เห็นถึงความเข้มแข็งจนสามารถเรียกได้ว่าเป็นแบบอย่าง

ของญี่ปุ่น	 แต่ก็เตือนประชาชนว่าควรจะน้อมรับชีวิตวิถีใหม่												

ให้ได้	และหลีกเลี่ยงพื้นที่	๓	C	ได้แก่	พื้นที่ปิด,	พื้นที่หนาแน่น

และลดการสมัผสัตดิต่อ	แต่ถ้าลดการ์ดลงการตดิเชือ้กจ็ะกลบั

มาแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจึงต้องเฝ้าระวังเอาไว้	v
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ให้พฤตกิรรมทีมี่เจตนาล้มล้างอ�านาจการปกครอง	การแบ่งแยก

ดินแดน	 และการเคลื่อนไหวที่ได้รับความสนับสนุนจาก																	

กองก�าลังต่างชาติ	 เพื่อบ่อนท�าลายรัฐบาลกลางในกรุงปักกิ่ง	

ล้วนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย	 นอกจากนี้	 ร่างกฎหมายยังระบุถึง

การเตรียมจัดตั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงในฮ่องกงด้วย																

แม้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ	 แต่หลายฝ่ายเชื่อว่า

คอืการให้หน่วยงานด้านข่าวกรองของแผ่นดนิใหญ่มสี�านกังาน

ในฮ่องกงได้อย่างเป็นทางการ	v

ประธานรัฐสภาคูเวตเสนอแนวทางการ          
ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด-19
 วันที่	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๖๓	นายมัรซูกี	อาลี	อัล	กอนิม 

ประธานรัฐสภาคูเวต	 กล่าวหลังการประชุมร่วมรัฐบาลและ

รัฐสภาเพื่อเสนอแนวทางการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน																	

โรคโควิด-19	 และหวังให้ประเทศกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว																	

ทัง้น้ี	ถอืเป็นความร่วมมอืระหว่างสองขัว้อ�านาจภายใต้บทบัญญติั              

แห่งรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๕๐	 ที่ได้ก�าหนดให้แบ่งสรรอ�านาจ																					

การปกครองและให ้มีอิสระจากกัน	 แต ่ขณะเดียวกัน																											

ทุกฝ่ายอ�านาจย่อมร่วมมือกัน	 เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศ

เป็นส�าคัญ	ส�าหรับการประชุมร่วมระหว่างรัฐบาลและรัฐสภา																	

เป็นวาระการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 รวมทั้ง																					

ข้อเสนอแนะระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร	น�าโดย

เชค	 ศอบาห์	 คอลิด	 อัลศอบาห์	 นายกรัฐมนตรี	 พร้อมด้วย																	

รองนายกฯ	และรัฐมนตรีอกี	๕	กระทรวงเข้าร่วม	ประกอบด้วย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 รัฐมนตรีประจ�าส�านัก

นายกรัฐมนตรี 	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงสาธารณสุข																			

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	 และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 โดยรัฐบาลได้

ประเมินสถานการณ์ของประเทศหลังแบ่งระดับความรุนแรง

ของการระบาดไว้	๕	ระดับ	และขณะนี้ประเทศได้ผ่านพ้นช่วง

วิกฤติการระบาดรุนแรงของไวรัสโคโรนาแล้ว	 ส่งผลให้ต้อง							

ผ่อนคลายมาตรการการป้องกันเป็นล�าดับด้วยการยกเลิก

สถานการณ์ฉกุเฉนิท่ัวประเทศเปลีย่นเป็นการพิจารณาให้คงไว้

ในบางพื้นที่ตามสถานการณ์จริง	v
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มหาเธร์ประกาศยังเปน็ผู้น�าพรรคเบอร์ซาตู
 วันที่	๑	มิถุนายน	๒๕๖๓	ดร.มหาเธร์	โมฮัมหมัด	แถลงที่

ส�านักงานใหญ่ของพรรคคนพ้ืนถิ่นสามัคคีแห่งมาเลเซีย																			

(เบอร์ซาตู)	 ในกรุงกัวลาลัมเปอร์	 ว่า	 หลังพรรคเบอร์ซาตู																		

ออกแถลงการณ์	 เรื่อง	 ยกเลิกสถานภาพสมาชิกของอดีต																			

นายกรัฐมนตรีวัย	๙๔	ปี	พร้อมนักการเมืองอีก	๓	คน	รวมถึง

นายมูคริซ	มหาเธร์	บุตรชายของดร.มหาเธร์	ทั้งนี้	ดร.มหาเธร์

ยืนยนัว่าตนยงัคงอยูใ่นฐานะหัวหน้าพรรคเบอร์ซาตู	การประกาศ            

ขบัไล่ตนและสมาชกิอกี	๔	คนออกจากพรรคเป็นการกระท�าที่

ไม่ชอบด้วยหลักการพื้นฐานของพรรค	 เพราะฝ่ายเลขาธิการ

เป็นผู้ออกแถลงการณ์	 ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างการท�างานของ

พรรคตั้งแต่ต้น	 และผู้ที่ลงนามรับรองแถลงการณ์	 เป็นเพียง															

เจ้าหน้าท่ีระดับล่างซึ่งไม่มีอ�านาจขับสมาชิกพรรคคนใด															

ส่วนเหตผุลในการยกเลกิสถานภาพเพยีงเพราะการทีต่นไปนัง่

ร่วมกับสมาชิกพรรคฝ่ายค้าน	 ระหว่างการเปิดประชุมรัฐสภา																

เมื่อวันที่	 ๑๘	 พฤษภาคม	 ที่ผ่านมา	 เป็นเพียงข้ออ้างของ																				

ฝ่ายมูห์ยิดดิน	ในการขับตนให้พ้นจากพรรคเท่านั้น

	 ส�าหรับพรรคเบอร์ซาตูก่อตั้งโดย	 ดร.มหาเธร์	 ร่วมกับ

นายกรัฐมนตรีมูห์ยิดดิน	 ยาสซิน	 ผู้น�ามาเลเซียคนปัจจุบัน													

เม่ือปี	๒๕๕๙	ต่อจากน้ันท้ังคูน่�าพรรคเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของ	

“ปากาตัน	ฮาราปัน”	หรือ	“พันธมิตรแห่งความหวัง”	แนวร่วม

ทางการเมืองที่สามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไป																				

เมือ่เดอืน	พฤษภาคม	๒๕๖๑	ส่งผลให้พรรคองค์การสหมาเลย์

แห่งชาติ	 (อัมโน)	 พ้นจากการเป็นรัฐบาลมาเลเซียครั้งแรก																			

ในประวตัศิาสตร์	หรอืนบัตัง้แต่ได้รบัเอกราชจากสหราชอาณาจกัร 

เมื่อปี	๒๕๐๐	v

รัฐสภาฮ่องกงผ่านร่างกฎหมาย“คุ้มครอง
เพลงชาติจีน”
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	 ๔	 มิถุนายน	๒๕๖๓	 รัฐสภาฮ่องกงได้ผ่าน																								

ร่างกฎหมาย	“คุ้มครองเพลงชาติจีน”	ที่จะก�าหนดบทลงโทษ

ผู้ที่ไม่ให้ความเคารพเพลงชาติจีนแล้ว	 ด้วยคะแนนสนับสนุน																						

๔๑	เสียงจากทั้งหมด	๗๐	เสียง	ร่างกฎหมายดังกล่าวระบุว่า	

ผูท้ีด่หูมิน่เพลงชาตจีินจะมีโทษจ�าคกุไม่เกนิ	๓	ปี	และปรบัไม่เกนิ 

๕๐,๐๐๐	 ดอลลาร์ฮ่องกง	 หรือประมาณ	๖,๔๕๐	 ดอลลาร์

สหรัฐ	สาระส�าคัญของกฎหมายฉบับนี้	บุคคลและองค์กรต้อง

มีความเคารพและให้เกยีรติต่อเพลงมาร์ชกองก�าลงัทหารอาสา	

ซึ่งเป็นเพลงชาติของแผ่นดินใหญ่	 ด้วยการร้องและบรรเลง

เพลงในโอกาสเหมาะสม	ขณะท่ีสถานศกึษาตัง้แต่ระดบัประถม

ศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของ

รัฐหรือเอกชน	ตลอดจนโรงเรียนนานาชาติ	ต้องสอนนักเรียน

ให้ร้องเพลงชาตขิองแผ่นดินใหญ่	พร้อมทัง้สอนประวตัศิาสตร์

และขนบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับเพลงน้ี	 เพื่อให้เยาวชนคน

รุ่นหลังมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้	 ท้ังน้ี	 กระบวนการบัญญัติ

กฎหมายดงักล่าวเริม่ขึน้เมือ่ช่วงต้นปี	๒๕๖๑	แต่ถกูเลือ่นออก

ไป	 เพราะเกิดเหตุการณ์รุนแรงและการประท้วงเมื่อปีที่แล้ว	

ทั้งยังถูกขัดขวางจากส.ส.ฝ่ายค้านของฮ่องกงด้วย	ทางการจีน

ได้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในจีนแผ่นดินใหญ่เม่ือปี	 ๒๕๖๐	

โดยขณะนั้นคณะกรรมาธิการสามัญประจ�าการประชุม																						

สภาประชาชนแห่งชาต	ิ(NPC)	ครัง้ที	่๑๒	ได้มมีตเิพิม่กฎหมาย														

ดังกล่าวในภาคผนวกที่สามของกฎหมายพื้นฐานฮ่องกง									

มาตราที่	 ๑๘	 ของกฎหมายพื้นฐานฮ่องกงระบุว่า	 กฎหมาย													

แห่งชาติที่อยู ่ ในภาคผนวกที่สามของกฎหมายพื้นฐาน																			

จะมีการบังคับใช้ในฮ่องกงเมื่อรัฐบาลฮ่องกงประกาศใช้หรือ

ออกเป็นตัวบทกฎหมายแล้ว	v
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ประธานาธิบดีสาธารณรัฐบุรุนดีถึงแก่
อสัญกรรม
	 วันที่	 ๑๐	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 นายปีแยร์	 อึงกูรุนซีซา	

(Pierre	Nkurunziza)		ประธานาธิบดีสาธารณรัฐบุรุนดีถึงแก่

อสัญกรรมกระทันหันด้วยวัย	 ๕๕	 ปี	 ขณะด�ารงต�าแหน่ง

ประธานาธิบดี	 โดยรัฐบาลบุรุนดีแถลงว่า	 นายอึงกูรุนซีซา													

ได้ถูกน�าตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากมีอาการไม่ค่อยดี	 และได้

ทรุดลงเป็นล�าดับจนถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้น	

(cardiac	 arrest)	 ประธานาธิบดีอึงกูรุนซีซา	 ได้ครองอ�านาจ

มานาน	๑๕	ปี	 และมีแผนสละต�าแหน่งผู้น�าประเทศในเดือน

สงิหาคมทีจ่ะถงึนี	้โดยก่อนหน้านี	้รฐัสภาบรุนุดไีด้ผ่านกฎหมาย

อนุมัติเงินสร้างบ้านพักส่วนตัวและเงินบ�านาญรายเดือนราว	

๕๔๐,๐๐๐	ดอลลาร์	(ราว	๑๖	ล้านบาท)	เพื่อให้เขาได้ใช้ชีวิต

อย่างสุขสบายหลังลงจากอ�านาจ	 ส่วนสาเหตุของการถึงแก่

อสัญกรรมยังไม ่ เป ็นท่ีเป ิดเผยแน่ชัด	 เพราะท่ีผ ่านมา																				

นายอึงกูรุนซีซาไม่ได้มีประวัติเจ็บป่วยหนักใดๆ	v

มาเลเซยีเตรยีมการเลือกตั้งภายในป ี๒๕๖๓
	 วันที่	 ๑๔	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 นายมูห์ยิดดิน	 ยาสซิน														

นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย	 ก�าลังเตรียมจัดการเลือกตั้ง														

ก่อนก�าหนดภายในสิ้นปี	๒๕๖๓	และสั่งให้เตรียมตัวให้พร้อม																	

รวมทัง้ยงัได้ลงพืน้ท่ีพบปะกบัประชาชนมาโดยตลอด	เนือ่งจาก

ทางฝ่ายค้านพยายามหาทางเปิดการลงมติไม ่ไว ้วางใจ																									

เม่ือเดอืนพฤษภาคมด้วยข้อกล่าวหาว่า	การทีน่ายมห์ูยดิดนิได้

เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะด้วยการเปลี่ยนขั้วพันธมิตร	 แทนท่ี

จะมาจากการเลือกตัง้	แต่ความพยายามครัง้นัน้ถูกรฐับาลสกดั

ด้วยการจ�ากัดเวลาการประชุมรัฐสภานัดแรกของปีให้เหลือ

เพยีงครึง่วนั	โดยอ้างว่าจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกบัการรบัมอื

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	หรือโควิด-19	เป็นหลัก

	 พรรคเบอร์ซาตูของนายกรัฐมนตรีมูห์ยิดดินมีเสียง											

ข้างน้อยในรัฐบาลผสมเปอริกาตัน	นาซิโอนัล	ที่ประกอบด้วย

กลุ ่มพันธมิตรการเมืองบาริซัน	 นาซิโอนัลและพรรคปาส																					

ขึน้เป็นรฐับาลในเดอืนมนีาคมปีนี	้โดยได้รบัการสนบัสนนุจาก

พรรคท้องถ่ินอีกสองพรรครัฐบาลผสมเปอริกาตัน	 นาซิโอนัล

ครองทีน่ัง่ในสภาผูแ้ทนราษฎรทัง้หมด	๑๑๔	ทีน่ัง่	จากทัง้หมด	

๒๒๒	ที่นั่ง	แยกเป็นบาริซัน	นาซิโอนัล	๔๓	ที่นั่ง	พรรคเบอร์ซาตู 

๓๒	ที่นั่ง	และพรรคปาส	๑๘	ที่นั่ง	นายมูห์ยิดดิน	วัย	๗๓	ปี							

ขึน้เป็นนายกรฐัมนตรอีย่างเหนอืความคาดหมายเมือ่ได้รบัแต่งตัง้									

จากสมเดจ็พระราชาธิบดใีนวนัที	่๑	มนีาคม	หลงัจากการเมอืง

มาเลเซียตกอยู่ในความวุ่นวายเมื่อมหาเธร์	โมฮัมหมัด	ลาออก

จากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างกะทันหันเม่ือวันท่ี	 ๒๔	

กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	v
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ล้านดอลลาร์สหรฐั	(๑.๗๖	ล้านล้านบาท)	ส่วนมลูค่าการลงทนุ

โดยตรงจากต ่างชาติในเวียดนาม	 มีมูลค ่า	 ๓๘,๐๐๐																													

ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 (๑.๑๙	 ล้านล้านบาท)	 เป็นสถิติสูงที่สุด													

ในรอบ	๑๐	ปี	v

รัฐสภาเวียดนามให้สัตยาบันเอฟทีเอกับอียู
	 สภาแห่งชาติของเวียดนามมีมติด้วยเสียงข้างมาก																					

คดิเป็นสดัส่วน	๙๔.๖%	ให้สตัยาบนัต่อข้อตกลงการค้าเสรกีบั

สหภาพยุโรป	 (อียู)	 ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า	 “ข้อตกลง																		

การค้าเสรีสหภาพยุโรปเวียดนาม”	 (อีวีเอฟทีเอ)	 คาดว่าจะมี

ผลบงัคบัใช้อย่างเป็นทางการตัง้แต่วนัที	่๑	กรกฎาคมนีเ้ป็นต้นไป 

ทั้งนี้	 สภายุโรปให้สัตยาบันต่ออีวีเอฟทีเอ	ประเทศเวียดนาม

ถือเป็นประเทศที่	 ๒	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้																					

ซึ่งอียูมีความร่วมมือทางการค้าในระดับทวิภาคี	 ต่อจาก

สงิคโปร์	ขณะทีธ่นาคารโลก	(เวลิด์แบงก์)	คาดการณ์ว่าอวีเีอฟ

ที เอจะกระตุ ้นผลิตภัณฑ ์มวลรวมในประเทศ	 ( จีดีพี )																													

และการส่งออกของเวียดนามขยายตัวอีก	๒.๔%	และ	๑๒%	

ตามล�าดับ	ภายในปี	๒๕๗๓	ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต							

ที่ดี ข้ึน	 ขณะเดียวกันข้อตกลงการค้าดังกล่าวยังจะเอื้อ

ประโยชน์ให้กับเวียดนาม	 ในการขยายตลาดที่เกี่ยวกับ																		

การไปรษณีย์	 การชิปปิ ้ง	 การธนาคาร	 และตลาดจัดซื้อ

สาธารณะให้สอดคล้องกับมาตรฐานของอียู	 โดยก�าแพงภาษี

ของทั้งสองฝ่ายจะลดลงถึง	 ๙๙%	 ตลอดระยะเวลา	 ๑๐	 ปี																	

นบัจากนี	้ปัจจบุนัเวียดนามเป็นประเทศคูค้่าในเอเชยีตะวันออก

เฉียงใต้รายใหญ่อันดับ	๒	ของอียู	ด้วยมูลค่าการค้า	๕๖,๐๐๐	
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คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข                     
สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	๒๑	พฤษภาคม	๒๕๖๓	นางนาที	รัชกิจประการ	

รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข	 สภาผู้แทนราษฎร	

พร้อมด้วยนายบญัญติั	เจตนจันทร์	เลขานกุารฯ	รบัมอบหนงัสอื

จาก	นายเอนก	ทิมทับ	 เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน	

ร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการจัดสรรเงินค่าตอบแทน

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	 และการบรรจุบุคคลเป็น

ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือรองรับสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	โดยขอให้																		

กรรมาธิการฯ	 ติดตามการจัดสรรเงินค่าตอบแทน	 ประเภท															

ค่าตอบแทนวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	 เนื่องจากในช่วง																	

ที่ผ ่านมาผู ้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนไม่เคย																									

ได้รับเงินค่าตอบแทนวิชาชีพเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น	 ๆ	 และ

ขอรบัทราบข้อมลูความคบืหน้าเรือ่งการเพิม่อัตราข้าราชการใหม่

และมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่น	 ๆ	 ส�าหรับการบรรจุ

ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข	]

แวดวง
กรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สิน               
แห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
	 วันท่ี	 ๒๖	พฤษภาคม	๒๕๖๓	นายวุฒิพงศ์	 นามบุตร	

ประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหน้ีสินแห่งชาติ	 สภาผู้แทน

ราษฎร	 รับมอบแอลกอฮอล์สเปรย์	 และแอลกอฮอล์เจล	

ท�าความสะอาดมือ	จาก	ดร.	สิทธิชัย	แดงประเสริฐ	ประธาน

กรรมการบริหาร	 บมจ.	 โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม	 เจเอสพี	

(ประเทศไทย)	ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน	ยาสมุนไพร	

อาหารเสริม	 และเคร่ืองส�าอางค์	 และท�าการมอบให้กับ																					

ส�านักบริการทางการแพทย์ของรัฐสภามาแล้วก่อนหน้า																		

รวมถึงมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง	 ๆ	 หน่วยงานราชการ																		

และครั้งนี้บริษัทน�ามามอบให้กับสื่อมวลชน	 และกรรมาธิการ	

เพื่อใช้ภายในรัฐสภา	 และให้กรรมาธิการซึ่งเป็นสมาชิก																			

สภาผู้แทนราษฎร	น�าไปแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือประชาชน

ในพื้นที่	]
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คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสาร
สิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร
 วันที่	๒๙		พฤษภาคม	๒๕๖๓	นายอุบลศักดิ์		บัวหลวงงาม 

รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา

ที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน	 สภาผู ้แทนราษฎร																	

คนทีห่นึง่	แถลงผลการประชมุคณะกรรมาธกิารว่า	ทีป่ระชุมมี

มติตั้งคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญวิชาการและกฎหมาย												

เพื่อสนับสนุนการท�างานของคณะท�างานท้ัง	 ๕	 คณะ	ที่ดูแล								

แก้ปัญหาที่ดินในแต่ละภูมิภาครวมทั้งพิจารณาปัญหาสิทธิ												

การอยู่อาศัยในที่ดินแปลงนิคมโรคเร้ือนแม่ลาว	 อ�าเภอพาน	

จังหวัดเชียงราย	 ๑๘,๐๐๐	 ไร ่ 	 ซึ่ งอยู ่ ในการดูแลของ																											

กรมธนารกัษ์	โดยมมีติให้ขอข้อมลูเพิม่เติมเกีย่วกบัความเป็นมา

ของที่ดินผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ดังกล่าวจากกรมธนารักษ์และ

กรมท่ีดนิเพือ่ให้คณะอนุกรรมาธกิารน�าข้อมูลดงักล่าวไปศกึษา

แก้ไขปัญหา	]

คณะกรรมาธกิารกจิการเดก็เยาวชนสตรี
ผู ้สูงอายุ ผู ้พิการกลุ ่มชาติพันธ์ุและ              
กลุ ่มผู ้มีความหลากหลายทางเพศ                  
สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	 ๒๗	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 นางมุกดา	 พงษ์สมบัติ	

ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู ้สูงอายุ																	

ผู้พิการกลุ่มชาติพันธ์ุและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ	

สภาผู้แทนราษฎร	รับหนังสือจากนางสุนี	ไชยรส	คณะท�างาน

ขบัเคลือ่นนโยบายสวสัดกิารแห่งรฐัหนนุเดก็เลก็แบบถ้วนหน้า		

๑๑๙	 องค์กรและคณะ	 ขอรัฐบาลสนับสนุนให้เกิดนโยบาย

สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้ารวมท้ังไม่ทอดท้ิง

เด็กเล็กในช่วงสถานการณ์โควิด-19	 	 โดยนางสุนี	 กล่าวว่า														

ทางกลุ่มมีข้อเรียกร้องผ่านคณะกรรมาธิการฯ	 ไปยังรัฐบาล															

ขอให้สนับสนุนนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กถึง	 ๖	 ขวบแบบ															

ถ้วนหน้า	๖๐๐	บาทต่อเดือน	เพื่อเป็นการดูแลสวัสดิการและ

ช่วยเหลืออย่างครอบคลุม	 ขณะเดียวกันขอเรียกร้องไปยัง

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในช่วงสถานการณ์เฉพาะหน้าของ															

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ซึ่งบางครอบครัวประสบ

ปัญหารายได้ลดลงและไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้

รวมทั้งศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนปิด	ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในบ้าน

เพิ่มมากขึ้นจึงอยากให้เพิ่มสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานและบรรเทา

ทกุข์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	แบบ

ถ้วนหน้าเดือนละ	๒,๐๐๐	บาท	จ�านวน	๖	เดือน	]
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คณะกรรมาธิการการต ่างประเทศ                     
สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่ 	 ๕	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 คณะกรรมาธิการ																											

การต่างประเทศ	สภาผู้แทนราษฎร	ร่วมประชุมพิจารณาเรื่อง

ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือนักเรียนไทยที่ตกค้างอยู่ใน

ต่างประเทศจากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	

๒๐๑๙	(COVID	-19)		โดยเชญิผูแ้ทนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

เข้าร่วมประชุมอาทิ	 กระทรวงการต่างประเทศ	 ส�านักงาน														

ตรวจคนเข ้าเมือง	 และส�านักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทยเข้าร่วมประชุม	 โดยสรุปสาระส�าคัญได้	 อาทิ																	

การก�าหนดมาตรการให้บุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย						

จะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสม																						

ต่อการเดินทางทางอากาศ	 (Fitto	Fly	Health	Certificate)																

นั้นได้สร้างภาระให้กับคนไทยในต่างประเทศเป็นอย่างมาก

เพราะการขอใบรับรองแพทย์ในต่างประเทศเป็นไปด้วย																																			

ความยากล�าบากเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ																					

เชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 เพิ่มมากขึ้นท�าให้ระบบบริการ

สาธารณสุขไม่สามารถตอบสนองต่อประชาชนได้ท้ังหมด															

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนต่างชาติท่ีพ�านักอาศัยในต่างประเทศ													

ซึง่หากใครมสีญัชาตจิากประเทศในกลุม่เสีย่งหรอืมคีวามเสีย่ง

ท่ีจะตดิเช้ือ	เจ้าหน้าทีท่างการแพทย์อาจหลีกเล่ียงการให้เดนิทาง

มาที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาท�าให้คนไทยท่ีต้องการขอใบรับรอง

แพทย์ไม่สามารถท�าได้โดยง่าย	]

ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ก า ร แ ร ง ง ง า น                               
สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	๑๐	มิถุนายน	๒๕๖๓	นายสุเทพ	อู่อ้น	ประธาน

คณะกรรมาธิการการแรงงาน	 สภาผู้แทนราษฎร	 รับหนังสือ

ร้องเรียนจากผู้ใช้แรงงานและพนักงานบริษัทกว่า	 ๒๐	 แห่ง										

ขอให้คณะกรรมาธกิารแรงงานพจิารณาหาแนวทางช่วยเหลอื

กรณีบริษัทใช้โอกาสช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19																	

เลกิจ้างพนักงานใน	๒	ประเดน็ได้แก่	๑.	นางสาวลดัดา	ทปีสงูเนนิ 

ประธานสหภาพแรงงาน	 ซากะฟาสเซินเนอร์	 ร้องเรียนขอให้

คณะกรรมาธิการตรวจสอบบริษัทนายจ้างที่เกี่ยวข้องขอใช้

สิทธิรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากสาเหตุ

สดุวสิยัอนัเกดิจากโรคติดต่ออนัตรายตามกฎกระทรวงถกูต้อง

ตามจุดประสงค์หรือไม่และ	 	 ๒.	 ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการ						

รายย่อยรถบสัไม่ประจ�าทาง	(แห่งประเทศไทย)	ขอความช่วยเหลือ

ให้ประสานงานกับรัฐบาลในการน�ารถออกรับนักท่องเที่ยว														

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้พร้อมเสนอมาตรการเร่งด่วน	

เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยรถบัสไม่ประจ�าทาง

เช่น	 การปลดล็อคพระราชก�าหนด	 (พ.ร.ก.)	 ฉุกเฉินว่าด้วย

สถานการณ์ฉุกเฉินการจัดหาซือ้ทุนดอกเบ้ียต�า่	ผ่อนผนัการต่อ

ภาษีรถยนต์ประจ�าปี	และการอนญุาตให้ใช้ความเรว็รถเพิม่ขึน้

เพื่อการขนส่ง	]
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คณะกรรมาธิการการกระจายอ�านาจ 
การปกครองส่วนท้องถิน่และการบริหาร
ราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร
	 วนัที	่๑๑	มถินุายน	๒๕๖๓	นายซกูาร์โน		มะทา	ประธาน

คณะกรรมาธกิารการกระจายอ�านาจการปกครองส่วนท้องถิน่	

และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ	 สภาผู ้แทนราษฎร																	

รับการยื่นหนังสือจาก	 นายชัชชฏิล	 อมรศตพรกุล	 ประธาน											

สมาพันธ ์ปลัดองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นระดับต ้น																														

แห่งประเทศไทย	เพือ่ขอให้พจิารณาศกึษาปัญหาของประกาศ								

คณะกรรมการกลางพนักงานส ่วนต�าบลและประกาศ																							

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลที่ได้สรรหาผู้บริหาร												

ท้องถิน่ในสายงานอ�านวยการท้องถิน่และสายงานบรหิารท้องถิน่

ในปี	๒๕๖๑	และ	๒๕๖๓	ซึง่สมาพนัธ์ฯ	มคีวามเหน็ในประเดน็

การป รับปรุ งกระบวนการสรรหาโดยมี เจตนารมณ	์																																		

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม	มีความยืดหยุ่นและเป็นการพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบุคลากรที่มีสมรรถนะทาง													

การบริหารประสบการณ์	 และความช�านาญงานท้องถิ่นใน

ต�าแหน่งสายงานสามารถบริหารงานได้ทันต่อสถานการณ	์														

ตามภารกจิหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในปัจจุบนัที่															

เพิ่มมากขึ้นและเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น	]

ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว                                   
สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่ 	 ๑๑	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 นายนัทธี 	 ถ่ินสาคู																								

รองประธานคณะกรรมาธกิารการท่องเทีย่ว	สภาผูแ้ทนราษฎร	

คนทีส่อง	แถลงผลการประชมุเพือ่ด�าเนนิงานเกีย่วกบัมาตรการ

การเงินในการให้ความช่วยเหลือฟื ้นฟูอุตสาหกรรมด้าน																	

การท่องเทีย่วทีไ่ด้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคโควิด-19	หลงัเชญิ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเข้าให้ข้อมูล	 ประกอบด้วย	 กระทรวง

การคลัง	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 ธนาคารออมสิน	 และ

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	 โดย												

ท่ีประชุมรับทราบมาตรการของกระทรวงการคลังในการให้

ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการกลุม่ท่ีมปีระวตัหินีเ้สยีหรอื	NPL	

รวมทั้งผู ้ประกอบการที่ไม่สามารถรับความช่วยเหลือจาก														

ช่องทางอื่น	 ๆ	 โดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ส�านักงาน																			

ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมหารอืกบักระทรวง											

การคลัง	 ซึ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างด�าเนินการ	 นอกจากนี้ยังมี

มาตรการทางภาษีที่ ออกมาช ่ วย เหลืออุตสาหกรรม																															

การท่องเทีย่วด้วย	ส�าหรบับรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรม

ขนาดย่อมหรือ	 บสย.	 ซึ่งได้ร ่วมลงนามบันทึกข้อตกลง																						

กับธนาคารออมสินและสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทยค�า้ประกนัการขอสนิเชือ่โครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้

ต�่าของผู้ประกอบการการท่องเที่ยว	]
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สภาผู้แทนราษฎร
	 วนัที	่๑๗	มถินุายน	๒๕๖๓		คณะกรรมาธกิารการพฒันา

เศรษฐกิจ	 สภาผู้แทนราษฎร	 ประชุมร่วมกับผู ้แทนสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	พิจารณาเรื่อง

แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้พระราชก�าหนด	

(พ.ร.ก.)	 ให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา

เยียวยา	และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม	ที่ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 ที่ประชุม																				

กรรมาธิการฯ	 ได้มีข้อคิดเห็น	ข้อสังเกต	และข้อเสนอแนะใน

ประเดน็ส�าคญั	อาท	ิส่ิงจ�าเป็นส�าหรบัด�าเนนิแผนงานโครงการ

คือ	 ต้องมีการก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินงานและต้อง

สามารถประเมินได้ว่าด�าเนินการได้ส�าเร็จหรือไม่อย่างไร	]

คณะกรรมาธิการการพาณิชย ์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร
	 วนัที	่๑๗	มถินุายน	๒๕๖๓	นายอันวาร์	สาและ	ประธาน

กรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา	สภาผู้แทน

ราษฎร	แถลงผลการประชุม	เพื่อพิจารณาประเด็นการระบาย

ข้าวสารในสตอ็กของรฐับาล	ซึง่อยูใ่นความดแูลของห้างหุน้ส่วน

จ�ากัด	 โรงสีบ้านดอน	 จังหวัดนครปฐม	 สืบเนื่องจากสมาคม											

คลังข้าวไทยร้องเรียนมายังคณะกรรมาธิการ	ว่า	องค์การคลัง

สินค ้า	 ได ้ประกาศขายข้าวที่ เก็บรักษาไว ้	 ไม ่ตรงตาม

วัตถุประสงค์	ส่งผลต่อราคาข้าว	โดยแบ่งออกเป็น	๓	กลุ่ม	คือ	

กลุ่มที่	๑	ข้าวทั่วไป	กลุ่มที่	๒	ส�าหรับอาหารสัตว์	และกลุ่มที่	

๓	ส�าหรับอุตสาหกรรม	โดยการจ�าหน่ายข้าวกลุ่มที่	๒	และ	๓	

นั้น	จะมีราคาต�่ากว่ากลุ่มที่	๑	ซึ่งข้าวทั้ง	๓	กลุ่มสามารถน�ามา

ปรับปรุงคัดแยกเพื่อใช้ในการบริโภคได้	 คณะกรรมาธิการฯ													

จึงได้เชิญตัวแทนจากสมาคมคลังข้าวไทยองค์การคลังสินค้า	

เข้าให้ข้อมูล	 โดยผู้อ�านวยการองค์การคลังสินค้า	 ชี้แจงว่า																

ได้ด�าเนินการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล	ตามมติของ

คณะกรรมการนโยบายข้าวและการบริหารจัดการข้าว																						

ครั้งที่	๔/๒๕๖๒	จัดกลุ่มการระบายข้าวตามคุณภาพข้าวและ

สภาพของคลังสินค้าตามความเหมาะสม	 ท้ังในส่วนของ																				

การระบายข้าวเพื่อการบริโภคทั่วไปและการระบายเข้าสู่

อุตสาหกรรม	 โดยการระบายข้าว	 มีหลักเกณฑ์ให้เฉพาะ																							

ผู้ประกอบการท่ีเข้าเง่ือนไขร่วมประมูล	 ซึ่งคณะกรรมาธิการ	

เหน็ว่าเป็นการจ�ากดัสทิธิผ์ูเ้ข้าร่วมประมลูรายอืน่	ๆ 	และท�าให้

ประมูลได้ราคาต�่า	 จึงควรมีการเปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไป	

ไม่จ�ากัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง		]
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คณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทา
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร
 วันที่	๑๘	มิถุนายน	๒๕๖๓	นายกัญจน์พงศ์	จงสุทธนามณี 

โฆษกกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติและสาธารณภัย	 สภาผู ้แทนราษฎร	 แถลงผล																				

การประชุมกรรมาธิการฯ	 โดยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย																	

เข้าชีแ้จง	ซึง่ทีป่ระชมุให้ความส�าคญักบัการน�างบประมาณไปใช้

ในการจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	 รวมถึงปัญหาไฟป่าอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี

จ�าเป็นต่อภารกิจ	มุ่งเน้นให้มีการสนับสนุนความช่วยเหลือแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันและ																	

แก้ปัญหาขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค	 โดยมีแนวทางการให้

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง	 กรณีเร่งด่วนตามหลักเกณฑ์

และวิธีพิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณในการให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพบิตัติามพระราชก�าหนดให้อ�านาจ

กระทรวงการคลังกู ้ เงินเพื่อแก ้ ไขป ัญหาเยียวยาและ																										

ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด													

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ของ							

กระทรวงมหาดไทย	]

คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	๑๗	มิถุนายน	๒๕๖๓	นายเพชรวรรต	วัฒนพงศ

ศิริกุล	 รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและ

วัฒนธรรม	 สภาผู้แทนราษฎร	 รับหนังสือจากนายศรีสุวรรณ	

จรรยา	 เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย															

ขอให้คณะกรรมาธกิารฯ	หารอืถงึมาตรการและช่วยผลกัดันให้

รัฐบาลเยียวยาพระภิกษุสงฆ์	 ๑๗๐,๐๐๐	 รูป	 ที่ได้รับผลกระ

ทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ในช่วง														

๓	เดือนที่ผ่านมา	โดยนายศรีสุวรรณ	กล่าวว่าการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19	 ท�าให้พุทธศาสนิกชนไม่สามารถออกไป

ท�าบุญที่วัดได้	 ส่งผลวัดขาดปัจจัยน�าไปใช้เก่ียวกับเรื่องของ

สาธารณูปโภคและมองว่าการที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยา										

พระสงฆ์	๖๐	บาทต่อวัน	อาจไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายใน

แต่ละวัน	 ซึ่งประเด็นนี้ถือว่ามีความส�าคัญอย่างมากไม่ควร											

เพิกเฉยและปล่อยให้พระสงฆ์แก้ปัญหาเอง		]
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คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม สภาผูแ้ทนราษฎร
	 วันที่ 	 ๑๘	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 นายสรชัด	 สุ จิตต ์																							

รองประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน	 ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 สภาผู้แทนราษฎร	 รับหนังสือจาก	 ผศ.ดร.	

สรุนิทร์	เมทะน	ีทีป่รึกษามลูนธิิวอชด็อก	ไทยแลนด์	พร้อมคณะ	

เพ่ือขอให้สภาผู้แทนราษฎรปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ	

(พ.ร.บ.)	 ว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัด

สวัสดิภาพสัตว์	พ.ศ.	๒๕๕๗	ให้มีความทันสมัยตามหลักสากล	

และมกีารบรรจบุทลงโทษต่อผู้กระท�าความผดิให้เป็นคดอีาญา

ที่ว่าด้วยการบังคับ	เข่นฆ่าท�าร้ายชีวิตสัตว์	ให้มีบทลงโทษเช่น

เดยีวกบัการใช้กฎหมายทีใ่ช้คุ้มครองชวีติมนษุย์	เพราะทกุชวีติ

มีคุณค่าเท่าเทียมกัน	 หลังพบปัจจุบันมีการทารุณกรรมสัตว	์						

เพ่ิมมากขึ้น	 แต่การบังคับใช้กฎหมายกลับไม่มีประสิทธิภาพ	

สืบเนื่องจากความไม่ชัดเจนของข้อกฎหมาย	ไม่สามารถน�ามา

บงัคบัใช้ได้อย่างมปีระสทิธผิล	อกีทัง้เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานส่วนใหญ่

ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการน�ามาบังคับใช้อย่างเต็มที่	]

คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง 
ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น แ ล ะ ต ล า ด ก า ร เ งิ น                            
สภาผู้แทนราษฎร
	 วนัที	่๑๙	มถุินายน	๒๕๖๓	นายวรภพ	วริยิะโรจน์	โฆษก

คณะกรรมาธิการการเงิน	 การคลัง	 สถาบันการเงินและตลาด

การเงิน	 สภาผู้แทนราษฎร	 รับหนังสือจากนายเอกราช																			

อุดมอ�านวย	ตัวแทนผู้ประกอบการรายย่อย	(SME)	เพื่อขอให้

ช่วยตรวจสอบมาตรการปล่อยสินเชื่อแก่ผู ้ประกอบการ													

รายย่อยจากโครงการภาครัฐต่าง	 ๆ	 เนื่องจากผลกระทบจาก

โรคโควดิ	-19	โดยนายเอกราช	กล่าวว่า	สบืเนือ่งจากส�านกังาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (สสว.)	 ได้จัดต้ัง

กองทุนสินเชื่อ	 “SMEs	One”	 ดอกเบี้ยพิเศษ	 เพื่อช่วยเหลือ																		

ผู ้ประกอบการรายย่อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนกว่า	

๔,๘๙๐	 ล้านบาท	 โดยให้ผู้ประกอบการยื่นกู้ผ่านธนาคาร													

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SME	 D	 Bank)										

แต่กลับพบว่า	มีการตั้งหลักเกณฑ์ที่ส่งผลต่อการเข้าถึงสินเชื่อ

ของผู้ประกอบการรายย่อย	 โดยเฉพาะการที่ต้องใช้เอกสาร

จ�านวนมาก	 บางรายการไม่จ�าเป็น	 การติดต่อสื่อสารล่าช้า										

และพนักงานระดับปฏิบัติการไม่มีอ�านาจตัดสินใจท�าให้														

การขอสนิเชือ่ท�าได้ล่าช้ากว่าธนาคารแห่งอืน่	ท�าให้ผูป้ระกอบ

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากล�าบาก	จึงขอให้	กรรมาธิการฯ	

ช่วยตรวจสอบการด�าเนินงานของธนาคารของรัฐเพื่อให้

สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง	 เพราะธุรกิจ

รายย่อยถือเป็นฐานรากของเศรษฐกิจที่ต ้องขับเคล่ือน																							

ในประเทศไทยต่อไป	]
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ระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์                        

พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎหมายฉบับนี้มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิรูประบบกฎหมายของ

ประเทศไทย โดยมีสาระส�าคญัเกีย่วกบัการก�าหนดหลกัเกณฑ์การจดัท�าร่างกฎหมาย 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย และการเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมายของ

ประชาชน โดยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมิน            

ผลสัมฤทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความเป็นมา ดังนี้

พระราชบญัญติัหลักเกณฑ์การจัดท�ารา่งกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ ์พ.ศ. ๒๕๖๒

พ

กฎหมาย
ควรรู้
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 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐                 

เห็นชอบการก�าหนดแนวทางการจัดท�าและการเสนอร่าง

กฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง                    

ราชอาณาจกัรไทย ๒๕๖๐ ตามทีส่�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

และส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการเสนอเพือ่ให้หน่วยงาน

ของรัฐใช ้เป ็นกรอบหรือแนวทางคณะกรรมการพัฒนา

กฎหมายส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาแล้ว

เห็นว ่าเพ่ือให ้การจัดท�าร ่างกฎหมายและการประเมิน                       

ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน

ยิ่งขึ้น รวมทั้ง ครอบคลุมการด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐ              

ท่ีมิได้อยู ่ในฝ่ายบริหารด้วย จึงจัดท�าร่างพระราชบัญญัติ               

หลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของกฎหมาย พ.ศ. . . . .  เสนอต ่อคณะรัฐมนตรีและ                                  

สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิต่อมา สภานติบิญัญตัแิห่งชาตไิด้มมีติ

ผ่านการพิจารณาและเห็นสมควรให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรตรวจสอบเนื้อหำของ              

ร่ำงกฎหมำย เกี่ยวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ             

การใช้ดุลพนิจิของเจ้าหน้าท่ีของรฐั ระยะเวลาในการด�าเนินการ

ตามขั้นตอนต่าง ๆ และการก�าหนดโทษอาญา เพื่อให้                 

การตรากฎหมายเป็นไปโดยละเอยีดรอบคอบไม่สร้างภาระแก่

ประชาชนเกินความจ�าเป็น

 ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมำย ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายภายหลังจาก

กฎหมายมผีลบงัคบัใช้แล้ว เพือ่พฒันากฎหมายให้ทนัสมยัและ

สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

 ก�ำหนดกลไกเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงบทบัญญัติของ

กฎหมำย ก�าหนดหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐในการด�าเนนิการ

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจและเข้าถึงบทบัญญัติของ

กฎหมายได้

 ก�ำหนดกลไกกำรโต้แย้ง หรือตรวจสอบบทบัญญัติ

แห่งกฎหมำยที่มีโทษอำญำ โทษทำงปกครอง หรือสภำพ

บังคับที่เป็นผลร้ำยอื่นแก่ผู้ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม เพ่ือให้

ศาลน�ามาประกอบการพิจารณาคดี

 และก�ำหนดกลไกเร่งรัดให้หน่วยงำนของรัฐต้องออก

กฎหรอืด�ำเนนิกำรอ่ืนใด เพือ่ให้ประชาชนสามารถปฏิบตัติาม

กฎหมายได้โดยเร็ว

 หลักการส�าคญัของพระราชบัญญตัหิลกัเกณฑ์
การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย โดยการ

ตรวจสอบความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย การรบัฟังความคดิ

เห็นของผู ้เก่ียวข้อง และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ                       

เกิดขึ้นจากกฎหมาย เพื่อประกอบการจัดท�าร่างกฎหมาย              

และการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์

นั้นต่อประชาชน
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 การก�าหนดแนวทางการจัดท�าและการเสนอร่าง

กฎหมาย ต้องจดัท�าตามบทบัญญติัมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ ซึ่งมาตรา ๗๗ ได้ระบุไว้ว่า                 

“รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น และยกเลิกหรือ

ปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�าเป็น หรือไม่สอดคล้อง                      

กับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิต หรือ               

การประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป ็นภาระแก่

ประชาชน และด�าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมาย

ต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย                  

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

 ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน

จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้ง เปิดเผย                

ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน 

และน�ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย

ทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มี                   

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ี

ก�าหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย                  

เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ

บริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

 รัฐพึงใช้ระบบอนุญาต และระบบคณะกรรมการ           

ในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�าเป็น พึงก�าหนดหลักเกณฑ์           

การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการ

ด�าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ  ท่ีบญัญตัไิว้ในกฎหมายให้ชดัเจน 

และพึงก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง”

 ทัง้นี ้ในมาตรา ๗๗ จงึมคีวามมุง่หมายเพือ่ก�าหนดกรอบ

และหลกัการส�าคญัในการตรากฎหมายตามแนวคดิทีว่่าไม่ควร

มีกฎหมายเกินความจ�าเป็น และเป็นการสร้างหลักประกันให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับรู ้ถึงกระบวนการจัดท�า                 

ร่างกฎหมายตั้งแต่เร่ิมต้น โดยหลักการที่ส�าคัญที่สุด คือ                   

การก�าหนดให้รัฐพึงมีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็นสิ่งใดท่ี

สามารถด�าเนินการได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมีกฎหมายก็ควรเลือก

ใช้วิธีนั้นก่อน และเมื่อก�าหนดให้มีการตรากฎหมายใหม่เท่าที่

จ�าเป็นแล้ว รฐัจะต้องย้อนกลบัไปพิจารณากฎหมายทีใ่ช้บงัคับ

อยู่แล้วว่าหมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ 

หรอืเป็นอปุสรรคต่อการด�ารงชวีติหรอืการประกอบอาชพีของ

ประชาชนมากน้อยเพยีงใด เพือ่จะได้ยกเลกิหรือปรบัปรุงแก้ไข

กฎหมายเหล่านั้นเสียใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวะที่เป็นจริงใน

ปัจจุบัน

 และเม่ือมีกฎหมายแล้ว รัฐจะต้องด�าเนินการให้

ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้โดยสะดวก ซึ่งในยุคที่มี

เทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ะดวกและรวดเรว็เช่นปัจจบัุนย่อมไม่

เป็นการยากที่รัฐจะด�าเนินการให้เกิดผลเช่นนั้น อย่างไรก็ดี              

สิ่งท่ีรัฐจะต้องด�าเนินการ คือ ต้องด�าเนินการให้ประชาชน

สามารถเข้าใจกฎหมายน้ันได้อย่างถูกต้อง ซึง่อาจท�าเป็นระบบ

ท่ีน�ากฎหมายท่ีเก่ียวข้องมารวมไว้ในท่ีเดียวกันหรือจัดท�า                

ค�าอธิบายสั้น ๆ หรือคู่มือเพื่อที่จะท�าให้ประชาชนเข้าใจได้ว่า

ตนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใด อย่างไร และเพื่อให้
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ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ

ผลกระทบทีจ่ะมต่ีอประชาชนหรอืสามารถเสนอแนะแนวทาง

ใหม่ ๆ ที่หน่วยงานของรัฐอาจนึกไม่ถึงได้จึงก�าหนดให้ต้องมี

การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้วน�าความคิดเห็นนั้น

ไปใช้ประกอบการจดัท�ากฎหมายในทกุขัน้ตอน โดยก�าหนดให้

มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย โดยจะ

ต้องพิจารณาในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ที่จะได้รับจาก                 

การตรากฎหมายน้ัน ภาระทีจ่ะเกดิกบัประชาชน รวมทัง้ค่าใช้

จ่ายที่ประชาชนจะต้องเสียไปในการปฏิบัติตามกฎหมาย               

เพื่อวิเคราะห์ว่ากฎหมายนั้นมีความคุ้มค่าและมีความจ�าเป็น

อย่างแท้จริง

 พร ้อมทั้ ง  ต ้องมีการก�าหนดให ้มีการประเมิน                       

ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามรอบระยะเวลาที่จะมีกฎหมาย           

โดยจะต้องรบัฟังความคิดเหน็ของผูเ้กีย่วข้อง ทัง้นี ้การประเมิน

ผลสัมฤทธิ์นี้จะเป็นเครื่องบ่งช้ีว่า ผลที่คาดหวังในการตรา

กฎหมายน้ันได้เกิดข้ึนจริงหรือไม่มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด

เพียงใด และที่ส�าคัญหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถ

ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายมากน้อย        

เพียงใด และก�าหนดเงื่อนไขในการตรากฎหมายโดยให้                    

หลีกเลี่ยงการใช้ระบบอนุญาต ซึ่งเป็นที่มาของการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และระบบคณะกรรมการซึ่งท�าให้เกิดขั้นตอน

และหาตัวบุคคลที่จะรับผิดชอบในผลแห่งการกระท�ามิได้ 

นอกจากนั้น ในกรณีที่ให้อ�านาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้

ดุลพินิจในเรื่องใดจะต้องก�าหนดระยะเวลาและขั้นตอน                      

ให ้ ชัดเจน รวมท้ัง การก�าหนดโทษอาญาในกฎหมาย                           

ให้ก�าหนดเฉพาะ เมื่อเป็นความผิดร้ายแรงเท่านั้น ซึ่งเป็น               

เรือ่งท่ีจะต้องไปศกึษาและวางแนวทางในการก�าหนดให้ชดัเจน

ต่อไป

บรรณำนุกรม

ส�านักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม. หลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมาย. สืบค้นเม่ือ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓. จาก

 https://jla.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/9696

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สรุปสาระส�าคัญจากงานเสวนา ปัญหาของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร ่าง

 กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย. สืบค้นเมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓. จาก http://www.

 law.tu.ac.th/seminar_24august2019_summary/

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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	 “โครงการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา”	(Chao	Phraya	

Skypark) ที่ได้เปิดอย่างเป็นทางการในเดือน มิถุนายน           

๒๕๖๓ เป็นการพัฒนาพื้นท่ีเป็นสวนลอยฟ้าข้ามแม่น�้า           

แห่งแรกของโลก ที่เชื่อมกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและ                           

ฝั่งธนบุรีเข้าด้วยกัน ซึ่งในอดีตพื้นที่บริเวณนั้นเป็นโครงการ																

การก่อสร้างรางรถไฟฟ้าลาวาลนิ ทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็น โครงการรถไฟฟ้า

จากรถไฟฟ้าลาวาลินสู่ ..... สวนลอยฟา้เจา้พระย
า

ภาพเก่า
เล่าเรื่อง
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โครงการแรกของประเทศไทย ที่เริ่มต้นในปี ๒๕๒๒ ซึ่งบริษัท 

ลาวาลิน (SNC-Lavalin) ชนะการประมูล เมื่อปี ๒๕๓๓                    

แต่แล้วการก่อสร้างกลับยืดเย้ือ และสุดท้ายก็ยุติการสร้าง

โครงการไปเมื่อปี ๒๕๓๕ เนื่องจากปัญหาด้านเงินทุนและ             

การประเมินค่าใช้จ่ายผิดพลาด จึงคงเหลือทิง้ไว้เพยีงโครงสร้าง

ทางวิง่ของรถไฟฟ้าทีส่ร้างไว้พร้อมกบัสะพานพระปกเกล้าในปี 

๒๕๒๗ ที่สุดท้ายไม่ได้ใช้งาน และถูกปล่อยทิ้งร้างอยู่กึ่งกลาง

ระหว่างสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้า มาเป็นเวลา

มากกว่า ๓๐ ปี จนผู้คนในย่านนี้ต่างเรียกว่า “สะพานด้วน”

ถนนเพชรบรุตีดัใหม่ และถนนรัชดาภเิษก โดยในรถไฟฟ้าแต่ละ

สายจะมรีะยะห่างระหว่างสถานอียูท่ี่ ๗๐๐-๑๓๐๐ เมตร คาด

หวังว่าจะมีคนใช้บริการประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คนต่อวัน โดย

โครงการนี้จะเป็นรถไฟฟ้ารางคู่ เดินรถเข้าสู่สถานีทุก ๆ ๖-๘ 

นาที และ ๓-๔ นาทีในช่วงเวลาเร่งด่วน ประกอบไปด้วย ๕๕ 

สถานี ๓ เส้นทาง และโครงสร้างของสถานีนั้นจะประกอบไป

ด้วยสถานี ๓ รูปแบบ ทั้งรูปแบบสถานียกระดับระดับพื้นดิน 

และสถานีใต้ดิน โดยราคาค่าโดยสารอยู่ที่ ๓๕ สตางค์ต่อ

กิโลเมตร

 หากมกีารก่อสร้าง “โครงการรถไฟฟ้าลาวาลิน” ส�าเรจ็ 

ผู้คนจะสามารถเดินทางเข้าถึงถนนเส้นหลักในกรุงเทพฯ ได้

อย่างทั่วถึง เนื่องจาก มันเข้าถึงย่านที่มีผู้อยู่อาศัยจ�านวนมาก 

เช่น ถนนสามเสน ถนนพระราม ๔ ถนนสขุมุวทิ ถนนลาดพร้าว 

 ต่อมาในปี ๒๕๕๙ ทางกรุงเทพมหานครและศูนย์

ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ได้จัดท�าแผนแม่บท

โครงการ “กรุงเทพ ๒๕๐” ซึ่งเป็นโครงการฟื ้นฟูเมือง                   

ของกรุงเทพฯ ในวาระครบ ๒๕๐ ปี กรุงเทพมหานคร                  

ในปี ๒๕๗๕ มีเป้าหมายเพื่อพลิกฟื้นย่านเมืองเก่า ๑๗ เขตให้

น่าอยู ่ มีประสิทธิภาพและเป็นมหานครระดับโลก โดยมี 

“โครงการปรบัปรงุภมิูทศัน์ทางสญัจรบนโครงสร้างสะพานข้าม

แม่น�า้เจ้าพระยา สะพานพระปกเกล้า” อยูใ่นพืน้ทีน่�าร่องของ

โครงการย่านกะดีจนี-คลองสาน ทีจ่ะน�าโครงสร้างของรถไฟฟ้า

ลาวาลินมาปรับปรุงให้เป็นทางเดิน-ทางจักรยาน เชื่อมการ

สัญจรระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี
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 โดยเป ็นโครงการที่ปรับปรุง

โครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลนิทีถู่ก

ปล่อยทิ้งร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์มานาน 

ให้แปรเปล่ียนกลายเป็นสวนสาธารณะ

ลอยฟ้า พร้อมมุมพักผ่อน ทางเดิน และ

ทางจักรยาน ความยาว ๒๘๐ เมตร 

ความกว้าง ๘.๕๐ เมตร และติดตั้งราว

กันตกความสูงประมาณ ๒-๓ เมตร รวม

ทัง้ ติดต้ังลิฟต์ส�าหรบัผูพ้กิารบรเิวณทาง

ขึ้นลงสองฝั่ง ทั้งฝั่งสวนสมเด็จพระปก

เกล ้าฯ เขตพระนคร และสวนป่า

เฉลิมพระเกียรติ เขตคลองสาน เพ่ือ

อ�านวยความสะดวกให้กบัผูพ้กิารและผูส้งู

อายุ และปรับรูปแบบออกมาให้มันเป็น

ได้ทัง้ทางเดนิแล้วกท็างจกัรยาน ในขณะ

เดียวกันก็เป็นมุมพักผ่อนกับจุดชมวิว

ด้วย

 ด้านภมูสิถาปัตยกรรม มุง่เน้นการ

ใช้งาน บ�ารงุรกัษาง่าย โดยเลือกใช้พันธุ์

พืชที่ เหมาะสมกับสภาพอากาศของ

กรุงเทพมหานคร มต้ีนมะกอกน�า้เป็นไม้

ยืนต้นหลัก และพันธุ์พืชอีกนานาชนิด 
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อาทิ ชาข่อย ใบต่างเหรียญ รัก หญ้าหนวดแมว ยี่โถ ชงโค 

ต้อยติ่ง เอื้องหมายนา ฯลฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ

ต้นไม้ให้เมอืง อกีทัง้พชืบนสวนลอยฟ้ายงัมปีระโยชน์กบัแมลง

และระบบนิเวศโดยรวมด้วย

 ดังนั้น จากโครงการฟื้นฟูเมือง สะพานด้วนจึงได้กลาย

มาเป็น “โครงการพระปกเกล้าสกายพาร์ค”	ก่อนจะมชีือ่ใหม่

เป็นทางการว่า	“โครงการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา”	(Chao	

Phraya	Skypark) โดยส�านกัการวางแผนผงัและพัฒนาเมอืง 

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

(UddC-CEUS) และภาคีพัฒนา ซึ่งถือเป็นสวนลอยฟ้าข้าม

แม่น�้าแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกของโลก

 อีกทั้ง โครงการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยายังมีจุดเด่นคือ 

เป็นการก่อสร้างได้ในงบประมาณที่น้อยกว่าโครงการแบบ

เดียวกันในเมืองอื่นหลายเท่า เนื่องจาก น�าเอาโครงสร้างเดิม

มาปรับใช้ ทั้งยังไม่กระทบกับชุมชนเดิม และยังเป็นจุดเชื่อม

ต่อการเดนิทางสญัจรทางเท้าและจกัรยานระหว่างฝ่ังธนบรุกีบั

ฝ ั ่งพระนคร พร้อมจุดชมวิวที่แสนสวยงามกลางแม่น�้า

เจ้าพระยา ท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้บนสะพาน ตลอด

จนเป็นการส่งเสรมิภมิูทัศน์ย่านกะดจีีน-คลองสาน โดยในเบือ้ง

ต้นโครงการดังกล่าวสามารถเปิดให้ประชาชนได้เยี่ยมชมใน

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 

 หากต้องการเดินทางไปยังสวนลอยฟ้า สามารถ               

นั่งรถประจ�าทางสาย ๓, ๗ก, ๙, ๔๒, ๘, ๗๓, ๗๓ก, ๘๒ มา

ลงที่ใต้สะพานพุทธฯ (ฝั่งพระนคร) หรือนั่งเรือด่วนเจ้าพระยา

ธงส้ม มาขึ้นที่ท่าเรือสะพานพุทธ (ฝั่งพระนคร) แล้วเดินมายัง

สะพานพระปกเกล้าเพื่อข้ึนมายังสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาได้ 

หรือผู ้ ท่ีเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า MRT สามารถลงสถานี

สนามไชย แล้วเดินเท้าต่อมาประมาณ ๘๐๐ เมตร

บรรณานุกรม

Manager online. ๑๐ สิ่งน่ารู้ “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” สวนลอยฟ้าข้ามแม่น�้าแห่งแรกในไทยและในโลก!. สืบค้นเมื่อ 

 ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓. จาก https://mgronline.com/travel/detail/9630000061864 

TODC. สะพานเก่าเกลาใหม่…จากสะพานด้วนสู่สวนกลางเมือง. สืบค้นเม่ือ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. จาก https://web.

 tcdc.or.th/th/Articles/Detail/Chao-Phraya-Sky-ParkCondotiddoi. จากซากรถไฟฟ้าลาวาลิน สู่สวนลอยฟ้า

 เจ้าพระยา. สบืค้นเมือ่ ๑๕ มถินุายน ๒๕๖๓. จาก https://www.condotiddoi.com/readarticle.php?articleid=4063

The Standard. รู ้ จัก ‘ลาวาลิน’ รถไฟฟ้าสายแรกที่คนกรุงไม ่เคยมีโอกาสได ้นั่ง . สืบค ้นเมื่อ ๑๗ มิถุนายน 

 ๒๕๖๓. จาก https://thestandard.co/news-thailand-lavalin-skytrain/ 

The Standard. ยลโฉม ‘สวนลอยฟ ้าเจ ้าพระยา’ จากโครงสร ้างรางรถไฟร ้าง สู ่สวนลอยฟ ้าข ้ามแม ่น�้ า

 แห่งแรกของโลก. สืบค้นเมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓. จาก https://thestandard.co/chao-phraya-sky-park/
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 ความตกลงทางการค้า CPTPP
	 ป ัจจุบันหลายคนก� าลั ง ให ้ความสนใจกับ เรื่ อง																										

ความตกลงทางการค้า	 CPTPP	 หรือความตกลงที่ครอบคลุม

และก้าวหน้าส�าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก	

(Comprehensive	 and	 Progressive	 Agreement	 for													

Trans-Pacific	Partnership:	CPTPP)	โดยมหีลายฝ่ายออกมาแสดง

ความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าว	 ทั้งบุคคลส�าคัญทางการเมือง															

นักวิชาการ	 และประชาชน	 ความสนใจในเรื่องความตกลง

ทางการค้า	 CPTPP	 สืบเนื่องจากรัฐบาลภายใต้การน�าของ															

พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 เตรียมที่จะอนุมัติความตกลง

ทางการค้าหรอืการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ	CPTPP	ประกอบกบั

ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	เมื่อวันที่	๑๐	มิถุนายน	๒๕๖๓	

สภาผู ้แทนราษฎรได ้พิจารณาญัตติด ่วน	 เรื่อง	 การตั้ง																									

คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาผลกระทบหากรฐับาล

จะอนุมัติลงนามในความตกลง	 CPTPP	 ซึ่งมีผู้เสนอให้สภา

พจิารณาในหลายวาระ	รวม	๙	ฉบบั	โดยในการประชุมดงักล่าว

มีสมาชิกจากฝ่ายค้านและรัฐบาลได้สลับกันอภิปรายและ																

เหน็ไปในทศิทางเดยีวกนัว่า	จ�าเป็นต้องมกีารตัง้คณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง

ท่ีครอบคลมุและก้าวหน้าส�าหรบัหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิภาคพืน้

แปซฟิิก	(CPTPP)	ขึน้	เพือ่พจิารณาเรือ่งดงักล่าวก่อนทีรั่ฐบาล

จะอนุมัติ	คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	ชุดนี้	มีทั้งหมด	๔๙	คน	

โดยมีสัดส่วนของรัฐบาล	 ๑๒	 คน	 พรรคการเมือง	 ๓๗	 คน																			

แบ่งเป็นพรรคเพื่อไทย	 ๑๐	 คน	พรรคพลังประชารัฐ	 ๙	 คน	

พรรคภมิูใจไทย	๕	คน	พรรคก้าวไกล	๔	คน	พรรคประชาธปัิตย์	

๔	คน	พรรคชาติไทยพัฒนา	๑	คน	พรรคเสรีรวมไทย	๑	คน	

พรรคประชาชาติ	๑	คน	พรรคเศรษฐกิจใหม่	๑	คน	ส่วนพรรค

รวมพลังประชาชาติไทย	พรรคเพื่อชาติ	 และพรรคท้องถิ่นไท	

ได้สัดส่วน	๑	คน	ทั้งนี้	ให้เวลาพิจารณารวม	๓๐	วัน 

เรื่องน่ารู้
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ความเป็นมา
	 ความตกลงทางการค ้า	 CPTPP	 เริ่มต ้นมาจาก																				

ความตกลง	 Trans-Pacific	 Partnership	 (TPP)	 หรือ																	

ความตกลงหุ ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก																										

มีขึ้นตั้งแต่ปี	 ๒๐๐๖	 เป็นความตกลงการค้าเสรีของประเทศ										

ในแถบแปซิฟิก	 ก�าหนดขึ้นเพื่อเพ่ิมการค้า	 การบริการและ													

การลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิก	 อีกทั้งยังเป็นการสร้าง

มาตรฐานการค้า	 และกฎระเบียบร่วมกันในเรื่องการป้องกัน

ทรัพย์สินทางปัญญา	 มาตรฐานแรงงาน	 กฎหมายด้าน																									

สิ่งแวดล้อม	 และกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและ																	

นักลงทุนต่างชาติ	ขณะนั้นความตกลง	TPP	มีสมาชิกเข้าร่วม

ประกอบไปด้วย	๑๒	ประเทศ	ได้แก่	สหรัฐฯ	ญี่ปุ่น	แคนาดา	

ชิลี	 เม็กซิโก	 เปรู	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	สิงคโปร์	มาเลเซีย	

บรูไน	และเวียดนาม	ต่อมาในปี	๒๐๑๗	สหรัฐอเมริกาได้ถอน

ตัวออกไปส่งผลให้มีประเทศสมาชิกเหลือเพียง	 ๑๑	ประเทศ	

และเมือ่เดอืนพฤศจกิายน	๒๕๖๐	สมาชกิได้เหน็ชอบหลกัการ

ส�าคัญของความตกลง	 TPP	 พร้อมท้ังได้เปลี่ยนช่ือจาก	 TPP	

เป็น	 CPTPP	 และได้ประกาศสรุปผลการจัดท�าความตกลง	

CPTPP	 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 ๒๓	 มกราคม	 ๒๕๖๑																	

รวมถึงลงนามความตกลงฉบับปรับปรุงใหม่นี้เมื่อวันที่	 ๘	

มีนาคม	๒๕๖๑	ณ	กรุงซันติอาโก	ประเทศชิลี		โดยมีประเทศ

ที่เข้าร่วมในความตกลงดังกล่าว	 ๑๑	ประเทศ	 ประกอบด้วย	

ออสเตรเลีย	 บรูไน	 แคนาดา	 ชิลี	 ญี่ปุ่น	 มาเลเซีย	 เม็กซิโก	

นิวซีแลนด์	เปรู	สิงคโปร์	และเวียดนาม

สาระส�าคัญ
	 ความตกลง	 CPTPP	 เป็นความตกลงการค้าเสรีที่มี

มาตรฐานสูง	 ครอบคลุมด้านการเปิดตลาดการค้าสินค้า																			

การค้าบรกิาร	การลงทนุ	การเคลือ่นย้ายนกัธรุกจิ	และประเดน็

ที่เกี่ยวข้องกับการค้า	 อาทิ	 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 ทรัพย์สิน

ทางปัญญา	 การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ	 แรงงานและสิ่งแวดล้อม	

โดยได้น�าข้อบทความตกลง	 TPP	 มาบังคับใช้รวมท้ังสิ้น																						

๓๐	 ข้อบท	 ประกอบด้วย	 (๑)	 ความจ�ากัดความท่ัวไป																									

(๒)	การค้าสนิค้า	(๓)	สิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม	(๔)	กฎถิน่ก�าเนดิ

สินค้า	 (๕)	 การบริหารจัดการทางศุลกากรและการอ�านวย											

ความสะดวกทางการค้า	 (๖)	 มาตรการสุขอนามัยและ																										

สขุอนามัยพชื	(๗)	อปุสรรคทางเทคนิคต่อการค้า	(๘)	มาตรการ

เยียวยาทางการค้า	 (๙)	 การลงทุน	 (๑๐)	 การบริการข้าม

พรมแดน	 (๑๑)	 บริการด้านการเงิน	 (๑๒)	 การเคลื่อนย้าย															

นักธุรกิจ	 (๑๓)	 โทรคมนาคม	 (๑๔)	 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส	์																			

(๑๕)	 การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ	 (๑๖)	 นโยบายการแข่งขัน																		

(๑๗)	 รัฐวิสาหกิจ	 (๑๘)	 ทรัพย์สินทางปัญญา	 (๑๙)	 แรงงาน	

(๒๐)	 สิ่งแวดล้อม	 (๒๑)	 ความร่วมมือและการเสริมสร้าง
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ศักยภาพ	 (๒๒)	 ความสามารถในการแข่งขันและการอ�านวย

ความสะดวกทางธุรกิจ	(๒๓)	การพัฒนา	(๒๔)	วิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม	 (๒๕)	 ความสอดคล้องของกฎระเบียบ	

(๒๖)	 ความโปร ่ ง ใสและการต ่อต ้านการคอร ์รัป ชัน																																										

(๒๗)	การบริหารจัดการและสถาบัน	(๒๘)	การระงับข้อพิพาท	

(๒๙)	ข้อยกเว้น	และข้อ	(๓๐)	บทสรุป	ขณะเดียวกันก็ได้ค�านึง

ถึงความยืดหยุ่นของประเทศสมาชิกในการก�าหนดนโยบาย

และออกกฎระเบียบทางการค้าการลงทุน	 จึงให้มีการชะลอ										

การบังคับใช้บางประเด็นในความตกลง	 TPP	 เดิม	 อาทิ																						

การขยายระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตรอันเกิดจากความล่าช้า

อย่างไม่สมเหตุสมผล	 การคุ้มครองข้อมูลทดสอบยา	 (Data	

Exclusivity)	 การขยายระยะเวลาการคุ ้มครองลิขสิทธ์ิ																	

จาก	๕๐	ปี	เป็น	๗๐	ปี	การให้นักลงทุนสามารถใช้กลไกระงับ				

ข้อพพิาทระหว่างรฐักับเอกชน	(ISDS)	ฟ้องร้องรฐัภายใต้สญัญา

การลงทุน	 (Investment	 Agreement)	 และการอนุมัติ																				

การลงทุน	 (Investment	 Authorization)	 ระหว่างรัฐกับ

เอกชน	การให้ยกเลิกการอดุหนนุและการผกูขาดการให้บรกิาร

จัดส่งด่วน	 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระดับท้องถิ่น	 และ																		

การสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อยาและเครื่องมือ

แพทย์เพื่อรักษาความมั่นคงทางระบบสาธารณสุขของรัฐ

 ประโยชน์หากประเทศไทยเข้าร่วมความตกลง CPTPP

	 ๑.	 เพิ่มโอกาสการส่งออกของประเทศไทยไปยัง

ประเทศสมาชิก	 CPTPP	 โดยเฉพาะประเทศที่ไทยยังไม่มี																				

ข้อตกลงการค้าเสรีด้วย

	 ๒.	ช่วยดึงดูดการลงทุนที่ต ้องการใช้ประเทศไทย																					

เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศสมาชิก	 CPTPP														

ซึ่งหากประเทศไทยไม่เข้าร่วม	 อาจจะเสียโอกาสตรงนี้ให้

มาเลเซียกับเวียดนาม

	 ๓.	 เพิ่ มขี ดความสามารถทางการแข ่ งขันของ

ประเทศไทย	 จากการปรับปรุงกฎระเบียบภายในประเทศ													

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ	CPTPP	ที่เป็นความตกลง

ทางการค้าคุณภาพสูง

	 ๔.	 ได้ประโยชน์จากการผ่อนปรนกฎเกณฑ์บางอย่าง	

เช่น	อตุสาหกรรมยา	จากเดมิทีเ่ป็นความตกลง	TPP	เคยบงัคบั

ให้ประเทศสมาชกิต้องยอมรบัการผกูขาดด้านยาเพิม่ขึน้	ท�าให้

การเข้าถงึยาสามญัเป็นเร่ืองยากส�าหรบัภาครฐัและประชาชน

ทั่วไป	 ค่าใช ้จ ่ายด้านการรักษาพยาบาลก็จะย่ิงสูงตาม																							

แต่สดุท้ายข้อตกลงนีถ้กูระงบัไป	ประเทศไทยจงึไม่จ�าเป็นต้อง

เสียประโยชน์ส่วนนี้แล้วหากต้องการเข้าร่วมกับ	CPTPP

 ผลกระทบหากประเทศไทยเข้าร่วมความตกลง CPTPP

	 ๑.	ผลกระทบต่อธุรกิจบริการ	 เนื่องจากความตกลง	

CPTPP	ใช้เงือ่นไขการเจรจาแบบ	negative	list	หรอืการระบุ

รายการท่ีไม่เปิดเสรี	 หมายความว่า	 ประเทศสมาชิกสามารถ

ระบุหมวดธุรกจิบรกิารท่ีไม่ต้องการเปิดเสรไีด้	ส่วนหมวดธรุกจิ

บริการอื่น	 ๆ	 ที่ไม่ได้ระบุไว้ในความตกลงจะต้องเปิดเสรีต่อ																

นักลงทุนต่างชาติท้ังหมด	 ดังน้ัน	 ส�าหรับประเทศไทยที่เป็น

ประเทศที่ค่อนข้างปิดในหมวดบริการ	 การเปิดเสรีนี้จะเป็น											

การบังคับให้ภาคธุรกิจบริการภายในประเทศต้องเปิดตลาด	



เรื่องน่ารู้ 53

และอาจเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทต่างชาติท่ีเข้ามา

ประกอบธุรกิจได้			

	 ๒.	อุตสาหกรรมการเกษตรจะเผชิญกับการแข่งขัน																	

ท่ีมากขึ้น	 โดยเฉพาะสินค้าเกษตรจากแคนาดา	 เช่น	 ปุ ๋ย																								

และถั่วเหลือง	ที่จะเข้ามาตีตลาดประเทศไทยหลังการเปิดเสรี

ด้านการค้า	นอกจากนี้ความตกลง	CPTPP	ยังมีข้อบัญญัติให้

ประเทศสมาชิกต้องเข้าร่วมในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง

พันธุ์พืชใหม่	(International	Convention	for	Protection	

of	New	Varieties	of	Plants	หรือ	UPOV)	ที่จะเปิดโอกาส

ให้ต่างชาติสามารถน�าพันธุ์พืชพื้นเมืองไทยไปท�าการวิจัย																	

เพ่ือสร้างพันธุ์พืชใหม่แล้วจดสิทธิบัตรได้	 ข้อนี้อาจส่งผลเสีย												

ต่อเกษตรกรไทยโดยตรง	 เพราะถ้าน�าพันธุ์พืชใหม่นี้มาปลูก

แล้วจะไม่สามารถเก็บเมล็ดไปปลูกต่อได้เหมือนเมื่อก่อน																		

ต้องซื้อเมล็ดใหม่เท่านั้น	ท�าให้ต้นทุนการเกษตรยิ่งสูงขึ้น

	 ๓.	 ธุรกิจอื่น	 ๆ	 ในประเทศไทยต้องเตรียมรับมือกับ														

การรุกตลาดของต่างชาติ	 เนื่องจากความตกลง	 CPTPP															

จะเปิดโอกาสทางการแข่งขันให้นักลงทุนต่างชาติมากขึ้น																

ทั้งการลดภาษีสินค้าน�าเข้า	 การเปิดโอกาสให้ธุรกิจต่างชาต	ิ										

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล	 รวมถึง														

การอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อกิจการท้องถิ่นได้

	 ประเทศไทยเล็งเห็นถึงโอกาสและประโยชน์ในการ																	

เข้าร่วมความตกลง	CPTPP	ซึง่คาดว่าจะช่วยขยายการค้าของไทย 

ดึงดูดการลงทุน	 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน																				

แต่ขณะเดยีวกนักอ็าจส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมการเกษตร	

และธุรกิจอ่ืน	 ๆ	 ของไทย	 รวมท้ังการเข้าร่วมความตกลงนี้																	

ยังมีประเด็นที่อ่อนไหวหลายประการ	เช่น	การที่ประเทศไทย																

ต ้องแก้กฎหมายบางฉบับเพื่อให้สอดรับกับความตกลง																					

ซึ่งภาคประชาชนกังวลว่าจะเกิดผลกระทบต่อภาคเกษตร	

ระบบสาธารณสขุ	โดยเฉพาะประเด็นเรือ่งสทิธใินเมลด็พนัธุพ์ชื 

การคุม้ครองสทิธบิตัรยา	ดงันัน้	การเข้าร่วมความตกลง	CPTPP	

จ�าเป็นต้องศึกษาและพิจารณาอย่างรอบด้าน	 และที่ส�าคัญ

ประชาชนควรติดตามผลการด�าเนินการของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง

ท่ีครอบคลมุและก้าวหน้าส�าหรบัหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิภาคพืน้

แปซฟิิก	หรอื	CPTPP	เพราะจะเป็นส่วนส�าคญัเพ่ือใช้ประกอบ

ในการพิจารณาของรัฐบาลก่อนลงนามในความตกลงดังกล่าว
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